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ส่วนที่ ๑  

หลักการและเหตุผลโครงการ และก าหนดการเสวนา 

________________ 

 

๑.๑  หลักการและเหตุผลโครงการ 

  ๑) หลักการและเหตผุล 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Coronavirus Disease 2019 : COVID – 19) 
เป็นวิกฤติที่ทั้งโลกต้องเผชิญกับผลกระทบต่อสุขภาพและเกิดการสูญเสียชีวิตของประชาชนจ านวนมาก  
วิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่การด าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ประเทศต่าง ๆ  
ประกาศปิดประเทศเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดภายในประเทศ ท าให้เศรษฐกิจหยุดชะงักทั่วโลก  
อย่างยาวนาน  

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล จึงเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตวิถีใหม่ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด ๑๙ นี้ ทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา การสื่อสาร 
การเงิน การธนาคาร ตลอดจนการใช้ชีวิตประจ าวันของประชาชนทั่วไป ซึ่งหลายประเทศได้เร่งแก้ไข
สถานการณ์ให้การด าเนินชีวิตด าเนินต่อไปได้อย่างปกติที่สุดและสามารถเปิดประเทศได้เป็นปกติ  
เพื่อชิงความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ แต่เนื่องด้วยพัฒนาการของเชื้อโรคที่มีอย่างต่อเนื่องท าให้มีการระบาด
เกิดขึ้นเป็นระลอก ๆ โดยไม่สามารถคาดการณ์แนวโน้มได้ชัดเจน ซึ่งอาจต้องประกาศปิดประเทศอีกครั้ง
หลังจากเปิดประเทศมาแล้ว 

คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ในการน ามาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  
ในสภาวการณ์เช่นนี้ โดยเห็นควรจัดการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากวิกฤติโควิด เพ่ือสรุปเป็นบทเรียนจากวิกฤติโควิด น ามาเป็นกรณีศึกษาส าหรับการแก้ไขภาวะวิกฤติ 
ในอนาคต และเพ่ือเป็นแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลภายหลัง  
การเปิดประเทศอย่างยั่งยืนถาวร 

จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการเสวนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ถอดบทเรียนจากวิกฤติ 
COVID-19 ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” ในรูปแบบผสม (เข้าร่วมเสวนาในห้องประชุม (onsite)  
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (online))  เพ่ือสรุปปัญหาและอุปสรรคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร  
และการโทรคมนาคม ทั้งนี้ได้แบ่งปัญหาที่เกิดขึ้นออกเป็น ๓ ด้าน ด้วยกัน ดังนี้  
  



๒ 
 

๑. ปัญหาด้านสาธารณสุขในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์เพ่ือแก้สถานการณ์ 
โควิด ๑๙ 

๒. ปัญหาด้านการศึกษาออนไลน์ในช่วงวิกฤติโควิด ๑๙ ด้วยการน าเทคโนโลยีมาใช้ 
เพ่ือการศึกษาในอนาคต 

๓. ปัญหาด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤติกับการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร 
ปัญหาดังกล่าวนี้ เป็นแกนหลักส าคัญในการด าเนินการที่ผ่านมา จึงจ าเป็นต้องมีการทบทวนสภาพ

ปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ก่อนที่จะน าผลไปสู่การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ถอดบทเรียน 
จากวิกฤติ COVID-19 ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” อีกครั้ง เพ่ือเป็นข้อสรุปร่วมกันเสนอแนะต่อรัฐบาล 
ถึงแนวทางในการด าเนินการในอนาคตทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในภาวะปกติและภาวะ วิกฤติ  
รวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานการณ์โควิด ๑๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้สามารถก้าวข้ามความท้าทายภายหลังการเปิดประเทศต่อไป  

 ๒) วัตถุประสงค ์

๒.๑) เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมการเสวนาได้รับฟังข้อมูล  โดยการทบทวนปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม ด้านต่าง ๆ รวม ๓ ด้าน คือ  
(๑) ปัญหาด้านสาธารณสุขในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์เพ่ือแก้สถานการณ์โควิด ๑๙  
(๒) ปัญหาด้านการศึกษาออนไลน์ในช่วงวิกฤติโควิด ๑๙ ด้วยการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการศึกษาในอนาคต 
และ (๓) ปัญหาด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤติกับการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร 

๒.๒) เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในสถานการณ์โควิด ๑๙ และบทเรียนของในประเทศและต่างประเทศ เพื่อน ามาปรับใช้ในอนาคต 

๒.๓) เพ่ือให้คณะกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่หลากหลาย  
โดยจะได้รวบรวมข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะดังกล่าว จัดท าเป็นข้อมูลและแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม ในช่วงวิกฤติโควิด เพ่ือพลิกฟ้ืน
ประเทศไทยภายหลังการเปิดประเทศได้อย่างยั่งยืนถาวร 

  ๓) ผู้เข้าร่วมโครงการ (รูปแบบผสม ในห้องประชุม (onsite) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (online))  
ประกอบด้วย 

๓.๑) คณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา 
๓.๒) คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา  

อนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ รวมทั้งบุคลากรในวงงานของคณะกรรมาธิการ 
๓.๓) หน่วยงานและประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศในสถานการณ์โควิด ๑๙ โดยแบ่งประเภทหน่วยงานเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 
  



๓ 
 

 ๓.๓.๑) ด้านสาธารณสุขในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์เพ่ือแก้สถานการณ์  
โควิด ๑๙ (ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕) โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย 
   (๑) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
   (๒) กระทรวงสาธารณสุข 
   (๓) ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
     และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
   (๔) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

   (๕) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
   (๖) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
   (๗) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
   (๘) โรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้าร่วมการฉีดวัคซีน 
   (๙) แพทยสภา  
   (๑๐) ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ 
   (๑๑) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 
   (๑๒) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
   (๑๓) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
   (๑๔) สภาการแพทย ์
   (๑๕) ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
   (๑๖) ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
   (๑๗) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
   (๑๘) ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
   (๑๙) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  
   (๒๐) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
   (๒๑) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)   
   (๒๒) หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel)   
   (๒๓) องค์กรและมูลนิธิที่เกี่ยวข้อง  
 ๓.๓.๒) ด้านการศึกษาออนไลน์ในช่วงวิกฤติโควิด ๑๙ ด้วยการน าเทคโนโลยีมาใช้ 

เพ่ือการศึกษาในอนาคต (วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕) โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย 
  (๑) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
  (๒) กระทรวงศึกษาธิการ 
  (๓) โรงเรียนพระปริยัติธรรม    
  (๔) มหาวิทยาลัยของรัฐ 
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  (๕) มหาวิทยาลัยเอกชน  
  (๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  (๗) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  (๘) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  (๙) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  
  (๑๐) ส านักงานรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในระบบ 
  (๑๑) สถานศึกษานอกระบบ  
  (๑๒) สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  (๑๓) สถาบันอาชีวศึกษา 
  (๑๔) สถาบันการศึกษาของทหารและต ารวจ  
 ๓.๓.๓) ด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤติกับการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร  

(วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕) โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย 
  (๑) ส านักนายกรัฐมนตรี 
  (๒) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม)  
  (๓) กรมประชาสัมพันธ์ ส านักนายกรัฐมนตรี 
  (๔) ส านักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข 
  (๕) กองสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
  (๖) ส านักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร 
  (๗) ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
    และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
  (๘) ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  
  (๙) ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
  (๑๐) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
  (๑๑) ส านักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
  (๑๒) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
  (๑๓) สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  
  (๑๔) สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ 
  (๑๕) ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (กระทรวงมหาดไทย) 

  (๑๖) สมาคมและองค์กรที่เกี่ยวข้อง   
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 ๔) รูปแบบ 

 การเสวนาและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเหน็  

 ๕) วัน เวลา และสถานที ่

  วันศุกร์ที่ ๑๔ วันพุธที่ ๑๙  และวันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุม หมายเลข ๔๐๒ - ๔๐๓ (ฝั่งวุฒิสภา) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (รูปแบบผสม ในห้องประชุม 
(onsite) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (online)) 

 ๖) งบประมาณ 

 ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

 ๗) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสือ่สาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา 

 ๘) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ๘.๑)  ผู้ เ ข้ า ร่ วมการเสวนาได้ รับ ฟังข้อมูล  โดยการทบทวนปัญหาและข้อ เสนอแนะ 
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม ด้านต่าง ๆ รวม ๓ ด้าน คือ  
(๑) ปัญหาด้านสาธารณสุขในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์เพ่ือแก้สถานการณ์โควิด ๑๙  
(๒) ปัญหาด้านการศึกษาออนไลน์ในช่วงวิกฤติโควิด ๑๙ ด้วยการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการศึกษาในอนาคต 
และ (๓) ปัญหาด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤติกับการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร 
 ๘.๒) ผู้เข้าร่วมการเสวนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับปัญหา  
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานการณ์โควิด ๑๙ และบทเรียนของในประเทศและต่างประเทศ  
เพื่อน ามาปรับใช้ในอนาคต 
 ๘.๓) คณะกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่หลากหลาย โดยจะได้
รวบรวมข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะดังกล่าว จัดท าเป็นข้อมูลและแนวทาง ในการแก้ไขปัญหา
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม ในช่วงวิกฤติโควิด เพื่อพลิกฟื้นประเทศไทย
ภายหลังการเปิดประเทศได้อย่างยั่งยืนถาวร 
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๑.๒  ก าหนดการเสวนา 

  การเสวนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ถอดบทเรียนจากวิกฤติ COVID-19 ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” 
ในวันศุกร์ที่ ๑๔ วันพุธที่ ๑๙ และวันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุม หมายเลข ๔๐๒ - ๔๐๓ (ฝั่งวุฒิสภา) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา ในรูปแบบผสม (เข้าร่วมเสวนา 
ในห้องประชุม (onsite) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (online)) มีรายละเอียด ดังนี้ 

วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕  

เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา  - เปดิระบบอิเล็กทรอนกิส์   

เวลา ๑๓.๒๐ – ๑๓.๓๐ นาฬิกา - พิธีเปิด  

 - กลา่วรายงาน โดย พลเรือโท สนธยา  น้อยฉายา เลขานุการคณะกรรมาธกิาร  
 - กล่าวเปิดการเสวนา โดย พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ  

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ นาฬิกา  - การอภิปรายเรื่อง “ปญัหาดา้นสาธารณสุขในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   มาประยุกตเ์พ่ือแกส้ถานการณ์โควดิ ๑๙”  

โดย ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ 
 รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่หนึ่ง 
 คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วฒุิสภา 

๒. รองศาสตราจารย์ นพ.ดร.เชดิชยั  นพมณีจ ารัสเลศิ  
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลศิริราช  

    ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ดร.ชูศักดิ์  โอกาศเจริญ  
     รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล มหาวิทยาลัยมหิดล และ 
      หัวหน้าสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
    ๔. นางสาวภรณี  หรูวรรธนะ  
     Co-Founder - Application หมอชนะ 
  ด าเนินรายการ โดย :  
  ๑. ผศ.ร.อ.นพ.ดร. สุมาส  วงศ์สุนพรัตน์   
   รองประธานคณะอนุกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   และการสื่อสาร คนที่สอง 
    ๒. ดร.รัศมิมาลย์  เกี่ยวศรกีุล    
     อนุกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา  - รบัฟังความคดิเห็น 

เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา   - ปิดการเสวนา 
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วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕  

เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา  - เปดิระบบอิเล็กทรอนกิส ์

เวลา ๑๓.๒๐ – ๑๓.๓๐ นาฬิกา  - ผู้ด าเนนิรายการกล่าวต้อนรับผู้เขา้รว่มการเสวนา  

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ นาฬิกา  - การอภิปรายเรื่อง “ปัญหาด้านการศึกษาออนไลน์ในช่วงวิกฤติโควิด ๑๙  
   ด้วยการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการศึกษาในอนาคต”  

 โดย ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสรฐิ  ปิ่นปฐมรัฐ  
  โฆษกคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
   วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา  

  ๒. ศาสตราจารย์ ดร.สรุินทร์  ค าฝอย  
   รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
   เจ้าคุณทหารลาดกระบงั (สจล.)  

    ๓. พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ,ศ.ดร.   
     รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  ๔. นายกู้ศักดิ์  สารกิติพันธ์  
   อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  

  ด าเนินรายการโดย :  
   ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  กีรติวินทกร  
    อนุกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๒. ดร.รัศมิมาลย์  เกี่ยวศรกีุล    
     อนุกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา  - รบัฟังความคดิเห็น 

เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา   - ปิดการเสวนา 
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วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕  

เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา   - เปดิระบบอิเล็กทรอนกิส ์

เวลา ๑๓.๒๐ – ๑๓.๓๐ นาฬิกา  - ผู้ด าเนนิรายการกล่าวต้อนรับผู้เขา้รว่มการเสวนา  

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ นาฬิกา  - การอภิปรายเรื่อง “ปัญหาด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤติ 
    กับการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร”  

 โดย ๑. นายสมชาย  แสวงการ 
  ประธานคณะกรรมาธกิารสทิธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ 
  และการคุม้ครองผู้บริโภค วฒุิสภา 
  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์  ครุจิต  

   รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม 
   การจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  

  ๓. ดร.ปิยพรรณ  หันนาคินทร์   
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ส่วนที่ ๒ 

ค ำกล่ำวรำยงำนและค ำกล่ำวเปิดกำรเสวนำ 

________________ 

 

๒.๑  ค ำกล่ำวรำยงำนกำรเสวนำ  

  โดย พลเรือโท สนธยำ  น้อยฉำยำ เลขำนุกำรคณะกรรมำธิกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  พลเรือโท สนธยำ  น้อยฉำยำ เลขำนุกำรคณะกรรมำธิกำรกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

กำรสื่อสำร และกำรโทรคมนำคม วุฒิสภำ ได้กล่าวรายงาน ดังน้ี 

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตลอดระยะเวลา ๒ ปีที่ผ่านมา 
ซึ่งเป็นวิกฤติการณ์ที่ทั้งโลกต้องเผชิญกับผลกระทบต่อสุขภาพ และการสูญเสียชีวิตของประชาชนจ านวนมาก 
วิถีชีวิตของประชาชนต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่การด าเนินวิถีชีวิตใหม่ ประเทศต่าง ๆ ประกาศปิดประเทศ  
เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดภายในประเทศ ท าให้เศรษฐกิจหยุดชะงักทั่วโลกอย่างยาวนาน เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลจึงเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ภายใต้สถานการณ์ ดังกล่าว  
ทั้งทางด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา การสื่อสาร การเงิน การธนาคาร ตลอดจนการใช้ชีวิตประจ าวัน  
ของประชาชนทั่วไป ซึ่งหลายประเทศได้เร่งแก้ไขสถานการณ์เพ่ือให้การด าเนินชีวิตเป็นไปอย่างปกติเร็วที่สุด 
เพ่ือชิงความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ แต่เนื่องด้วยการพัฒนาการของเชื้อโรคที่มีอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีการ
ระบาดเกิดขึ้นโดยไม่สามารถที่จะคาดการณ์ได้ถึงแนวโน้มที่ชัดเจน คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ 



๑๐ 
 

การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ซึ่งน าโดย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ 
ได้ตระหนักถึงความส าคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลจากการน ามาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้น จึงเห็นควรได้จัดให้มีการเสวนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสรุปเป็นบทเรียนจากวิกฤติโควิดดังกล่าวน ามาเป็นกรณีศึกษาส าหรับการแก้ไขปัญหาในอนาคต  
และเพ่ือเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภายหลังจาก  
การเปิดประเทศอย่างถาวร ซึ่งในการเสวนาเพื่อรับฟังในครั้งนี้ได้แบ่งปัญหาที่เกิดขึ้นออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้  

ด้านที่ ๑ ปัญหาด้านสาธารณสุข ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไข
สถานการณ์ดังกล่าว เป็นการเสวนาในวันน้ี คือ วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕  
 ด้านที่  ๒ ปัญหาด้านการศึกษา การศึกษาออนไลน์ในช่วงภาวะวิกฤติ โควิด – ๑๙  
ด้วยการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการศึกษาในอนาคต จะมีการสัมมนาในวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕  
 ด้านที่ ๓ ปัญหาด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤติกับการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร                 
จะมีการสัมมนาในวันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕  
 ปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นแกนหลักส าคัญในการด าเนินการที่ผ่านมา จึงจ าเป็นจะต้องมี                   
การทบทวนสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ก่อนที่จะน าไปสู่การจัดสัมมนาทางวิชาการ                     
เรื่อง ถอดบทเรียนจากวิกฤติโควิด – ๑๙ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง  
เพื่อเป็นข้อสรุปร่วมกันในการเสนอแนะต่อรัฐบาลถึงแนวทางในการด าเนินการในอนาคตทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ  รวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในสถานการณ์โควิด – ๑๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถก้าวข้ามความท้าทายภายหลังจากการ                
เปิดประเทศต่อไป  
 และสุดท้ายนี้ ผมขอกราบขอบพระคุณ พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ
การเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธาน  
ในการเปิดการเสวนาในครั้งนี้ บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านได้กรุณากล่าวเปิด
การเสวนาต่อไป ขออนุญาตเรียนเชิญครับ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

๒.๒  ค ำกล่ำวเปิดกำรเสวนำ  

  โดย พลเอก อนันตพร  กำญจนรัตน์ ประธำนคณะกรรมำธิกำร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พลเอก อนันตพร  กำญจนรัตน์ ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

กำรสื่อสำร และกำรโทรคมนำคม วุฒิสภำ ได้กล่าวเปิดการเสวนา ดังน้ี 

คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม หรือเรียกง่าย ๆ  
ว่าคณะกรรมาธิการ ICT วุฒิสภา พยายามจะพัฒนาและศึกษาว่าประเทศไทยมีความคืบหน้าด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนงาน โครงการที่รัฐบาลได้ด าเนินการเป็นระยะ ๆ ซึ่งประเทศไทย
หลังจากที่น าเทคโนโลยี 2G มาใช้ คือ voice เป็นหลัก เช่น การโทรศัพท์หากัน และมีการประมูล 3G  
เมื่อปี ๒๕๕๕ มี voice ร่วมกับ Data และเริ่มมีการน ามาบริหารจัดการในการบริหารราชการแผ่นดิน  
หรือภาคเอกชน หลังจากนั้นประมาณปี ๒๕๕๘ มีการประมูล 4G ซึ่งเป็นการน า voice ร่วมกับ Data  
และบวกความเร็วอินเทอร์เน็ตมาใช้งาน ซึ่งในส่วนนี้มีการเปลี่ยนแปลงในการที่จะท าให้เกิดการน าเทคโนโลยี
กับสารสนเทศมาใช้งานร่วมกันได้ จะเห็นได้ว่าหลังจากปี ๒๕๕๘ รัฐบาลเริ่มประกาศ เรื่อง ไทยแลนด์ ๔.๐  
แต่ภายหลังประกาศมาแล้วยังไม่ เป็นไทยแลนด์ ๔.๐ ที่แท้จริง เพราะหัวใจของไทยแลนด์ ๔.๐  
คือน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น เริ่มมีกระทรวงดิจิทัล
เ พ่ือ เศรษฐกิ จและสั งคม ในปี  ๒๕๖๑ เริ่ มมีส านักงานพัฒนารั ฐบาลอิ เล็ กทรอนิกส์  (สพร . )  
แต่เราเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลเมื่อประมาณปี ๒๕๖๑ และที่ส าคัญเรามีการประมูล 5G ในปี ๒๕๖๓  
แต่กว่าที่จะด าเนินการได้ประมาณปี ๒๕๖๔ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นการขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยระบบและเครื่องมือ แต่ในทางปฏิบัติการขับเคลื่อนของภาครัฐยังช้า ไม่ทันเวลา  



๑๒ 
 

พิสูจน์ได้จากวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมา เช่น วิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤติโควิด – ๑๙ ช่วงปลายปี ๒๕๖๒  
ต่อปี ๒๕๖๓ โควิด – ๑๙ เริ่มมีปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการข้อมูล การบริหารจัดการเรื่องที่จะท าอย่างไร
ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นย า ซึ่งแท้จริงแล้ว การท าให้ข้อมูล
ถูกต้อง รวดเร็วและแม่นย าต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาด าเนินการ แต่เหมือนว่าประเทศไทย  
ยังไม่ได้น ามาใช้ทั้งระบบ เพราะเรามีแต่ hardware และ software แต่การบริหารจัดการยังไม่ดีเท่าที่ควร 
วันนี้เป็นครั้งที่หนึ่งของการเสวนาโดยน าประเด็นสาธารณสุขซึ่งเป็นประเด็นที่ส าคัญมากมาขึ้นก่อน  
จึงอยากจะก าหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการสัมมนาครั้งนี้ว่า ท าอย่างไร เราจะเห็นถึง  
การวิวัฒนาการตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ ต่อปี ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันนี้เราเคยชินมากกับ “หมอพร้อม”  
การไปเข้าคิวฉีดยาโดยนัดหมายง่าย ๆ ไม่ต้องลงทะเบียนการใช้งาน application เริ่มปกติแล้ว  
แต่ถ้าย้อนไปต้นปี ๒๕๖๓ ตอนนั้นสับสนมาก จึงอยากให้วิทยากรย้อนกลับไปในอดีตประมาณ 
มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบันนี้เกิดอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง และ ณ วันนี้จะท าอย่างไรให้ต่อเนื่อง
ไปให้สร้างมูลค่าเพ่ิม โดยเฉพาะการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมด้านดิจิทัล  
ท าอย่างไรจะอยู่ได้ต่อเนื่องไป หลังจากนี้ประเทศไทย ประชาชนทุกคนไม่ต้ องไปเบียดเสียดกัน 
อยู่ที่โรงพยาบาล อ าเภอ สถานบริการของรัฐต่าง ๆ ถ้าท าอย่างนี้ได้ น่าจะประสบความส าเร็จ แต่กว่าจะถึง
วันนี้ได้ผ่านอะไรมาบ้าง ซึ่งท่านวิทยากรจะได้เสนอวิสัยทัศน์ แนวความคิดที่จะน าเสนอไปยังรัฐบาล  
เพ่ือให้เรื่องการบริหารจัดการข้อมูลให้น าไปสู่การปฏิบัติให้ได้ ขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง ๔ ท่าน 
ผู้ด าเนินการอีก ๒ ท่าน และผู้เข้าร่วมเสวนาที่อยู่ทางบ้านทุกท่าน หวังว่าการสัมมนาในวันนี้คงจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ และถ้ามีความคืบหน้าอย่างไร เมื่อคณะกรรมาธิการมีการน าเสนอในที่ประชุม
วุฒิสภาแล้วจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเปิดโทรทัศน์ดูการถ่ายทอดสดเวลาน าเสนอ
วุฒิสภาได้ต่อไป และขอเปิดการเสวนา ณ บัดนี้  
 

 

 



ส่วนที่ ๓ 

 “ปัญหาด้านสาธารณสุขในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาประยุกต์เพื่อแก้สถานการณ์โควิด ๑๙” 

วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา 

________________ 
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  ๒. รองศาสตราจารย์ นพ.ดร.เชดิชยั  นพมณีจ ารัสเลศิ  รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลศิริราช  
  ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ดร.ชูศักดิ์  โอกาศเจริญ  รองคณบดีฝา่ยการศึกษาแบบดิจิทัล  
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๑๔ 
 

 

 

  

๓.๑  ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง  

   คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา  

    

 ในภาพรวมการท างานของสมาชิกวุฒิสภา  
ได้ด าเนินการอย่างเต็มที่ในทุกมิติที่เกี่ยวกับ COVID-19 
โดยได้ติดตาม ดูแล รวมทั้งเป็นต้นแบบที่ดี จะเห็นได้ว่า
มีแนวทางการปฏิบัติใหม่ ๆ อย่างรวดเร็วมาจากวุฒิสภา
หลายค รั้ ง  เ ช่ น  ส า นั ก ง าน เ ลข า ธิ ก า ร วุ ฒิ สภ า 
เป็นหน่วยงานแรก ๆ ของประเทศไทยที่ให้สมาชิก 
หรื อบุ ค ล าก รขอ งส า นั ก ง าน  work from home  
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ในวันที่ ๔ ถึง ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕  
ซึ่ งการออกนโยบายหรื อมาตรการนี้ ต้องมาจาก 
การติดตาม เข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์ได้แม่นย าว่า 
COVID-19 สายพันธุ์ Omicron นั้น มีความสามารถแบบใด 

และเหนือกว่าสายพันธุ์ Delta อย่างไร จึงก าหนดออกมาเป็นมาตรการต่าง ๆ ถือว่าเป็นหลักที่ดี นอกจากนี้ 
สมาชิกวุฒิสภายังเป็นกลุ่มแรก ๆ ที่มีข้อก าหนดไม่ ให้สมาชิกทานอาหารร่วมกันในห้องอาหาร  
ซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สมาชิกวุฒิสภาได้น าร่องด าเนินการ     

  ๑)  ภาพรวมของสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

  ที่ผ่านมามนุษยชาติได้เผชิญกับโรคระบาดมาหลายครั้ง เช่น ไข้หวัดสเปน ที่มีผู้ติดเชื้อกว่า ๕๐๐ 
ล้านคน มีผู้เสียชีวิต ๒๐ – ๘๐ ล้านคน ต่อมาเกิดโคโรนาไวรัสล าดับที่ ๕ ที่ท าให้เกิดโรคซาร์ส (Severe 
Acute Respiratory Syndrome : SARS) มีผู้เสียชีวิตประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ และหลังจากนั้นมีโคโรนาไวรัส
ล าดับที่ ๖ ที่ท าให้เกิดโรคเมอร์ส (MERS Corona Virus : MERS-CoV) มีผู้เสียชีวิตประมาณ ๓๐ เปอร์เซ็นต์
จนที่สุดแล้วเกิดโคโรนาไวรัสล าดับที่ ๗ ที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และเกิดการ
ระบาดในหลายประเทศจนถึงปัจจุบัน ในอนาคตจะมีโคโรนาไวรัสล าดับที่ ๘ ตามมาอีกหรือไม่ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ
มนุษยชาติในภาพรวมว่าจะมีการไปยุ่งเกี่ยวกับระบบนิเวศอีกหรือไม่ และจะพาไวรัสที่ไม่เกี่ยวกับคนเข้ามาสู่
มนุษยชาติอีกหรือไม่  

การอภิปรายแสดงความคิดเหน็โดยวิทยากร 

 



๑๕ 
 
  ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่เกิดขึ้นมาในปี ๒๕๖๒ นั้น ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่ง 
ที่มีระบบในการบริหารจัดการด้านสาธารณะสุขที่ดี กล่าวคือ ได้มีการเตรียมการตั้ งจุดคัดกรองผู้เดินทาง 
ที่จังหวัดกระบี่ เพ่ือจะคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นที่จะเข้ามาในประเทศไทย และจัดเตรียมระบบ
การกักตัว อย่างไรก็ตามยังไม่ได้มีการใช้งานเนื่องจากมีการยกเลิกเที่ยวบินนั้นไป และประเทศไทยได้มีการ
ถอดรหัสพันธุกรรมของไวรัสได้เป็นประเทศแรก ๆ แต่ไม่มีการน าเสนอข่าว หลังจากนั้นประเทศไทย 
ก็พบนักท่องเที่ยวจากเมืองอู่ฮั่นที่มีเชื้อไวรัสในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งในการะบาดระลอกแรกนั้น 
ยอดผู้ติดเชื้อสูงสุดในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประเทศไทยใช้มาตรการรับมืออย่างเข้มข้น  
มีการประกาศล็อกดาวน์จนสถานการณ์สามารถอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ ต่อมาช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓  
มีการแพร่ระบาดในพ้ืนที่ตลาดกลางค้ากุ้ง ต าบลมหาชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แต่ไม่สามารถใช้
มาตรการล็อกดาวน์ได้เหมือนที่ผ่านมาเนื่องจากกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ท าให้มีผู้ติดเชื้อ
เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ต่อมาช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ มีไวรัสกลายพันธุ์ หรือ สายพันธุ์อัลฟ่า มีการระบาด
ในแวดวงบันเทิงที่น ามาจากประเทศเพ่ือนบ้านและมีผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดด และมีการระบาด  
ของสายพันธุ์เดลต้า ตามมาอีกที่เขตหลักสี่ ต่อมามีการระบาดของสายพันธุ์ Omicron ที่มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างโปรตีนหนามไปจากอัลฟ่าและเดลต้า จึงมีการคาดการณ์ว่าจะมีการแพร่ระบาดได้มากกว่าเดิม  
เป็นอย่างมาก 

  ๒) สถานการณ์ส าคัญของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่มีผลกระทบ

ต่อสาธารณะ 

  ในการระบาดแต่ละรอบพบว่ามีวิกฤติด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวเนื่องกับการสื่อสารข้อมูลสุขภาพ 
ที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ระบาดเป็นปัญหาส าคัญ มีข้อมูลข่าวสารสุขภาพถูกเผยแพร่อย่างมากมาย  
จนท าให้ประชาชนเกิดความสับสน  ซึ่งมีการน าการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารที่ส่ งผ่าน 
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศแบบใส่ทัศนคติของตนเองเข้าไปด้วยจนท าให้เกิดปัญหา โดยพบว่ามีการเผยแพร่
ข่าวสารดังกล่าวในเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีนแต่ละชนิด ผลข้างเคียงที่ เกิดจากการฉีดวัคซีน  
และประสิทธิภาพของยารักษาโรค มีรายละเอียดดังนี้  

  ๒.๑) ประสิทธิภาพของวัคซีนแต่ละชนิด เรื่องของประสิทธิภาพวัคซีนนั้นมีความเข้าใจ 
ที่คลาดเคลื่อนค่อนข้างมากเนื่องจากได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผลการทดลอง และประสิทธิภาพ  
ของการทดลองวัคซีนแต่ละชนิด ซึ่งมีการทดลองในสภาวะการระบาดที่แตกต่างกันจึงท าให้ผลการทดลอง
ของวัคซีนแต่ละชนิดมีผลตัวเลขที่ต่างกันไป สิ่งที่ตามมาคือเกิดมีการด้อยค่าวัคซีนบางชนิดที่ค่าการทดลองต่ า
หรือมีการให้ความส าคัญของวัคซีนในบางชนิดที่ค่าการทดลองสูง ทั้งที่ไม่สามารถจะน ามาเปรียบเทียบกันได้ 
เนื่องจากน าไปทดลองในสภาวะที่แตกต่างกันตามที่กล่าวมา ซึ่งอาจเป็นเพราะเทคโนโลยี สารสนเทศ 
ในขณะนั้นที่ไม่มาช่วยสื่อสารให้พ่ีน้องประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องได้  



๑๖ 
 
  ๒.๒) ผลข้างเคียงที่เกิดจากการฉีดวัคซีน  มีการรับรู้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องว่าฉีดแล้ว 
จะเกิดลิ่มเลือดอุดตัน เสียชีวิต หรืออัมพาต ซึ่งในขณะนั้นมีการพูดถึงกันเป็นอย่างมาก เพราะทุกคน 
เป็นส านักข่าวของตนเองได้ ทุกคนสามารถ live สดเข้ามาได้ แล้วคนเหล่านี้ที่มียอด follower มาก ๆ 
สามารถใส่ทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยารักษา ประสิทธิภาพของวัคซีนและผลข้างเคียง  
จากการฉีดวัคซีน หรือแม้แต่ในเรื่องของหน้ากากอนามัย แต่ในปัจจุบันเรื่องเหล่านี้ค่อนข้างที่จะไม่มีการพูดถึง
เท่าใดนัก อาจเป็นเพราะเทคโนโลยีการสื่อสารมีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้น  

  ๒.๓) ประสิทธิภาพของยารักษาโรค มีการให้ข้อมูลในเรื่องยารักษาโรคกันอย่างแพร่หลาย  
เช่น  เปรียบเทียบระหว่างฟ้าทะลายโจรกับฟาวิพิราเวียร์ ไปถึงขั้นว่าท าไมเราต้องเสียเงินจองฟาวิพิราเวียร์ 
ท าไมเราไม่เอาเงินไปพัฒนาฟ้าทะลายโจร หรือฟ้าทะลายโจรใช้แล้วได้ผลหรือไม่ได้ผล บางคนบอกว่าใช้แล้ว 
ไม่มีใครตายจริงหรือไม่ เทคโนโลยีสารสนเทศจะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องท านองนี้ ซึ่งเป็นเรื่องจริงเกิดมาแล้ว  
ได้อย่างไร  

  ๒.๔) หน้ากากอนามัย มีการให้ข้อมูลเรื่องหน้ากากอนามัยว่าแบบไหนป้องกันการติดเชื้อได้ 
หรือแบบไหนที่ป้องกันไม่ได้ หรือบางคนบอกว่าต้องใส่ N95 ข้อมูลลักษณะนี้ในสายวิชาการไม่ใช่เรื่องยาก  
แต่เมื่อข้อมูลเหล่านี้เผยแพร่ไปสู่สาธารณะ ท าให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อน ยิ่ งถ้าออกมาจากอาจารย์
แพทย์ในคณะแพทยศาสตร์แล้ว ยิ่งมีความน่าเชื่อถือมาก แต่หากปรากฏว่าอาจารย์แพทย์อีกคณะหนึ่ง  
พูดคนละเรื่องกันก็ท าให้ประชาชนสับสนได้ อย่างไรก็ตามหลายครั้งที่อาจารย์แพทย์ที่แพร่ข่าวไม่ได้เรียนมา
ทางไวรัส ไม่ได้เรียนทางด้านโรคติดเชื้อวัคซีนเลย เป็นเรื่องที่การสื่อสารของไทยจะต้องทบทวนอีกครั้งวา่ควร
จะสัมภาษณ์ใครและจะสื่อสารออกไปอย่างไร  

  ข้อเสนอแนะ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจากนี้ไปในอนาคตเพ่ือรองรับสถานการณ์โควิดที่จะมีต่อสาธารณะ  
  ๑) ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก่อนที่จะจบมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องมีวิชาความรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
(technology literacy) สอนการรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยี ซึ่งมีความส าคัญพอ ๆ กับ financial literacy 
เพื่อที่จะท าให้เกิดการรู้เท่าทันที่เป็นตรรกะ เป็นภูมิคุ้มกัน  

๒) รวมศูนย์ในภาวะวิกฤติ ซึ่งรัฐบาลท าได้ดีในช่วงที่ผ่านมา เวลาเกิดสถานการณ์ที่รุนแรง รวดเร็ว 
และมีผลกระทบต้องมีการรวมศูนย์ท าการแถลงข่าว เพ่ือมิให้ประชาชนเกิดความสับสนในข้อมูลข่าวสาร 

๓) รัฐบาลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องมีการเข้าควบคุมการใช้เทคโนโลยีบ้างตามสมควร  
ซึ่งควรเข้าควบคุมให้น้อยที่สุดเท่าที่ไม่เกิดผลเสีย  
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๓.๒  รองศาสตราจารย์ นพ.ดร.เชิดชัย  นพมณีจ ารัสเลิศ                   

 รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลศิริราช  

 

   วิสัยทัศน์ของคณะแพทย์ศิริราช “การเป็นสถาบัน
ของแผ่นดินเพ่ือสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ”
ซึ่งการจะบรรลุผลได้นั้นใน ๓ ปีแรก ได้พิจารณาว่า
จะต้องเป็น Smart hospital เพราะใน ๑๐ - ๑๕ ปี
ข้ างหน้ านั้นคาดว่ าจะมีปัญหาและความท้าทาย 
ทางสุขภาพเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากและอาจใหญ่
กว่าปัญหาโควิด โดยค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงขึ้นทุกปี  
ร้อยละ ๖.๖ ของ GDP และคิดเป็นประมาณร้อยละ ๑๓ 
ของภาระงบประมาณ และค่าใช้จ่ายนี้จะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ 
เพราะผู้ สู ง อายุ มี มากขึ้ น  และผู้ สู ง อายุ จะ เข้ าสู่
โ ร งพยาบาลมากขึ้ น  โ ดย  TDRI เ คยค านวณว่ า 
ในอีก ๑๐ – ๑๕ ปีข้างหน้า ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 
จะเพ่ิมขึ้นเป็น ๓ เท่า แต่ในขณะที่  GDP ของประเทศไทย ไม่เกินร้อยละ ๓ – ๔ อีกปัญหาหนึ่ง  
คือ ประเทศไทยเคยมีเด็กแรกเกิดสูงสุด ๑,๒๐๐,๐๐๐ คน แต่ตอนนี้เหลือ ๖ แสนคน นักเรียนมหาวิทยาลัย
ในสมัยก่อนต้องแข่งขันกัน แต่ตอนนี้ถ้าไม่เลือกเรียนคณะอะไรเลยก็ยังมีคณะอื่น ๆ ให้เรียน แต่ในขณะที่
ผู้ป่วยมากขึ้น ซึ่งไม่ได้มากเพราะจ านวนคนมาก แต่มากเพราะว่าอายุมากและมีโรคมากขึ้น แต่ยังพบว่ามี
ความแออัดและความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงสถานพยาบาลในระดับสูงจากปัญหาตรงนี้แต่ก็ยังมีโอกาส  
มีเทคโนโลยีใหม่เป็น disruptive technology ไม่ว่าจะเป็น IOT ทุกอย่างเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตได้  
ตอนนี้ตู้เย็นก็สามารถเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้ นาฬิกาสู่ cloud มี AR/ VR/ MR อนาคตอาจจะเป็นเว็บ 3.0 
Metaverse AI ระบบปัญญาประดิษฐ์ automation Block chain telehealth และทุกอย่างจะเชื่อมด้วย 
5G ซึ่งมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ต้องน าสิ่งเหล่านี้มาปรับกระบวนการให้บริการที่ตอบโจทย์ความท้าทาย  
ในอนาคตอีก ๑๐ ปี รวมทั้งเทคโนโลยี IOT/ edge computing/ 5G/ cloud ต้องด าเนินการร่วมกัน  
เฉพาะ 5G อย่างเดียวคงไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร นี่คือระบบสุขภาพที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต  
  ผลลัพธ์ทา งสุ ขภาพ คื อ  wellbeing คือ  สุ ขภาวะคนไข้ ต้ อ งมี ความสุข  มี สุ ขภาวะ ที่ ดี   
ไม่ใช่ดีแต่ร่างกาย แต่จิตใจมีความเครียดและ depress โดยในอนาคต value through data แปลว่า  
คุณค่าของผู้ป่ วย ข้อมูลของผู้ป่ วย ของประชาชนเป็นสิ่ งที่มี ค่ ามาก ถ้ ารู้ ว่ า  ยีนส์  พฤติกรรม  
และสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่เป็นอย่างไร ก็จะพยากรณ์ได้ว่ามีแนวโน้มจะเป็นโรคอะไร และจะป้องกัน 
ได้อย่างไร จัดให้มีการรักษาแบบรายกรณีได้ และในอนาคตของ healthcare จะต้องเป็น healthcare 
everywhere คือ อยู่ที่ไหน อยู่ตรงไหนก็รักษาได้ ไม่จ าเป็นจะต้องมาโรงพยาบาลจึงจะได้รับการรักษา  
และในอนาคตถ้าไม่สามารถรองรับค่าใช้จ่ายได้ จะต้องเปลี่ยน ให้เป็น value based healthcare  
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รวมถึง value based payment ตอนนี้ระบบการเบิกจ่ายคือ per-visit per-volume ต้องมาโรงพยาบาล
เท่านั้นถึงจะเบิกจ่ายได้ และจ่ายตาม activity แต่เราไม่ได้จ่ายตาม outcome เพราะฉะนั้น ด้วยเทคโนโลยี
ที่ใหม่จะสามารถรู้ได้ว่า ผู้ป่วยเลิกบุหรี่หรือยัง ผลเลือดเป็นอย่างไร โดยไม่จ าเป็นต้องมาโรงพยาบาล 
และการเบิกจ่ายจะเบิกเฉพาะกิจกรรมที่ส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ป่วยเท่านั้น จะเกิดความร่วมมือ น าเทคโนโลยี
มาใช้เพื่อลดต้นทุนโดยรวมแล้วท าให้ผู้รับบริการได้ดีขึ้น ส่วนปัญหาการระบาดของโควิด มาช่วยให้สิ่งเหล่านี้
เกิดได้เร็วขึ้น ซึ่งต้องมองว่าวิกฤตินี้ก็ยังมีโอกาส และโรงพยาบาลศิริราชได้เตรียมความพร้อมเรื่องนี้  
คือ การท าให้มี Application ที่เรียกว่า Siriraj connect เป็น Application ที่เมื่อคนไข้ตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้ 
มีนัดที่โรงพยาบาลจะส่งเตือนไปว่า เป็นคิวที่เท่าไร ระหว่างเดินทางสามารถติดตามได้ว่าเหลืออีก ๒ คิว  
๑ คิว พอถึง ๐ คิว จึงไปที่ห้องตรวจ สามารถขอพบแพทย์ออนไลน์ได้ สามารถส่งตรวจเอกสารสอบสิทธิ 
สามารถช าระเงินผ่านระบบนี้ได้ถึงแม้ผู้สูงอายุจะไม่มี Application ก็สามารถให้ญาติหรือผู้ใกล้ชิดใช้ Line tele 
เชื่อมต่อกับหมอได้และสามารถช าระเงินแทนได้ โดยในช่วงโควิดแรก ๆ ยังไม่ได้รักษาแบบทางไกล  
แต่พยายามท าให้คนไข้ไม่ต้องมาโรงพยาบาลเพื่อ social distancing คือมีระบบให้รู้คิวและมาตอนที่ใกล้คิว
เท่านั้น  
  หลังจากตรวจเสร็จมีการส่งยาทางไปรษณีย์ ซึ่งด าเนินการส่งมาประมาณเกือบ ๗ ปีแล้ว พบว่าผู้ป่วย 
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ได้รับยา เนื่องจากมีระบบการติดตาม คือถ้าส่ง EMS แล้วพบว่าคนไข้ไม่ได้รับยาภายใน  ๒ วัน 
เภสัชกรจะประสานเพ่ือให้ได้รับยา และสามารถช าระเงินได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น QR-Code  
หรือผ่าน Application ตลอดระยะเวลาปีกว่ามีผู้ป่วย ๑ แสนราย ที่ได้รับบริการในทุกสิทธิการรักษา  
และที่ส าคัญผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ แต่ส่วนหนึ่งการท า Application ลูกหลานจะเป็นผู้ใช้งาน 
บางครั้งต้องการผลเลือด จึงต้องเปิดให้บริการจุด drive through เจาะเลือด ผู้ป่วยไม่ต้องเข้ามาโรงพยาบาล 
ขับรถมาแล้วมาเจาะเลือดนอกโรงพยาบาลและน าผลเลือดมาใช้ในการ tele ได้โดยคนไข้ยื่นบัตรและเสียบ
บัตรประชาชน จากนั้นไปอีกช่องหนึ่งเพ่ือช าระเงินโดยไม่ต้องลงจากรถ พอเสร็จเรียบร้อยไปถึงที่ตู้เจาะเลือด
ต้องลงจากรถ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เจาะเลือด เพราะหากยื่นแขนมาให้เจาะจากรถไม่สะดวกคงจะต้องเจาะหลายรอบ 
ส่วนใหญ่จะใช้เวลาไม่เกิน ๑๐ นาที ตอนนี้มีผู้รับบริการมากขึ้นเรื่อย ๆ จากยอดตั้งแต่แรกวันหนึ่ง 
ตอนนี้ร้อยกว่าราย และหากมีคนไข้สูงอายุจ านวนมากที่ไม่สามารถมารับบริการได้ทั้งที่โรงพยาบาล  
และแบบ drive through กม็ีการให้บริการเจาะเลือดที่บ้าน โดยประสานงานกับเทคนิคการแพทย์  

  ปัจจุบันปัญหาในเบื้องต้น คือ  
  ๑) แม้จะมีการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) แต่บางหน่วยยังต้องให้ผู้ป่วย 
พิมพ์ใบเสร็จรับเงินตัวจริงเพ่ือไปเบิกค่ารักษาพยาบาล  
  ๒) กรมบัญชีกลางยังต้องใช้บัตรประชาชนเสียบเครื่อง EDC เพ่ือ approved code ตรวจสอบสิทธิ
ของผู้ใช้บริการ และท าการเบิกผ่านธนาคารกรุงไทย ถ้าสามารถปลดล็อกได้ว่าไม่จ าเป็นต้องเสียบบัตร EDC 
เพราะมี auto identification ด้วยระบบที่เป็นดิจิทัลอยู่แล้วจะท าให้การบริการทั่วถึงได้มากขึ้น  
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  ๓) การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชนในบางพื้นที่ท าให้การ tele เป็นอุปสรรค  
  ๔) การส่งยาผ่านระบบจัดเก็บและขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ (cold chain) ยังท าไม่ได้ เช่น การส่ง
ยาอินซูลิน ถ้าสามารถเชื่อมโยงท าให้เกิดระบบ logistic ได้จะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วย  
  ๕) จุดสมดุลของความปลอดภัยเรื่อง PDPA กับความง่ายของการใช้ Application  
  จากวิสัยทัศน์จึงได้ท าโครงการขอนายกรัฐมนตรีในคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ  
ซึ่งได้อนุมัติในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ให้ศิริราชเป็นโรงพยาบาลน าร่องในการพัฒนาให้เป็น smart hospital 
ด้วยเทคโนโลยี 5G cloud AI และได้รับความอนุเคราะห์จาก กสทช. ที่อนุมัติให้งบประมาณให้ด าเนินการ
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งได้มีการท างานร่วมกันกับ partner ซึ่ง ๘๐ เปอร์เซ็นต์ เป็น start up 
ของคนไทย โดยมีทั้งสิ้นได้ ๙ โครงการ ส่วนโครงการที่จะท าให้เกิดการแก้ปัญหาในช่วงโควิดนี้ คือ  

  ๑) ใช้เทคโนโลยีของการพัฒนา application เพื่อเก็บข้อมูล  

  ท าการเก็บข้อมูลคนไข้ เช่น ระดับน้ าตาล การเคลื่อนไหวร่างกายโดยให้คนไข้ใส่นาฬิกา  
ก็สามารถเก็บข้อมูล ได้ว่าเดินกี่ก้าว นอนกี่ชั่วโมง ผู้ที่ใช้เครื่องวัดความดันถ่ายรูปสามารถบันทึกข้อมูล 
และตรวจสอบได้ผ่านทาง Application  

  ๒) การใช้ Block chain technology  

   การแชร์ประวัติของคนไข้แต่ละโรงพยาบาลโดยที่ผู้ป่วยเป็นคนถือกุญแจยินยอมให้โรงพยาบาล
อีกโรงพยาบาลหนึ่งดูประวัติยาที่คนไข้มาตรวจที่ศิริร าชได้ โดยรูปแบบกุญแจจะเป็นตั้งแต่นาฬิกา  
บัตรประจ าตัว เพ่ือเจ้าของข้อมูลเป็นคน approve แล้ว ส่งต่อไปสู่ที่อื่น ๆ ได้ และที่ส าคัญในอนาคต 
จะเป็นการส่งเสริมเรื่อง medical hub ได้อย่างดี เพราะคนไข้ต่างชาติมาก็สามารถใช้ระบบนี้ได้ เมื่อกลับไป
ประเทศตัวเองก็รู้ด้วยว่ามาที่เมืองไทยได้ตรวจและมีข้อมูลอะไรบ้าง โดยเบื้องต้นมีการด าเนินการ  
๓ โรงพยาบาลน าร่องก่อน คือ ศิริราช ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  

  ๓) AI Pathology  

 มีการเก็บข้อมูลผลตรวจชิ้นเนื้ออยู่ในรูปแบบดิจิทัล มีการพัฒนา AI ในการวิเคราะห์ผลตรวจ             
และที่ส าคัญคือจะสามารถส่งต่อผู้ป่วย จากโรงพยาบาลชุมชน เพ่ือไปรับการตรวจหรือรักษาต่อ  
ยังสถานพยาบาลอื่น ได้โดยไม่ต้องส่งชิ้นเนื้อมาตรวจ เพียงแค่ส่งข้อมูลเข้ามา แพทย์ที่โรงพยาบาลศิริราช
สามารถอ่านและยืนยันให้ได้ เนื่องจากแพทย์ด้านพยาธิวิทยา (pathology) ขาดแคลนมาก ในโรงพยาบาล
จังหวัดจะมีแพทย์ pathology ที่เป็น general แต่อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญในทุกอวัยวะซึ่งมีแต่เฉพาะโรงเรียน
แพทย์เท่านั้นที่จะมีพยาธิแพทย์ที่ครบถ้วน  
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  ๔) Smart EMS  

   เป็นการพัฒนาบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน โดยใช้ระบบ 5G ร่วมกับแว่นตาเสมือนจริง (AR)  
ซึ่งจะส่งภาพแบบเรียลไทม์กลับไปที่โรงพยาบาล แพทย์จะสามารถสังเกตอาการของผู้ป่วย เมื่อมีเหตุการณ์
เกิดขึ้นโดยนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic) ไปที่เกิดเหตุจะให้ค าแนะน าได้ระบบนี้ท าให้
บุคลากรไปที่หน้างาน เห็นข้อมูลผู้ป่วยเหมือนกันกับหมอที่ศิริราช 

  ๕) Smart ER  

   ผู้ป่วยที่มาห้องฉุกเฉินจะมี AI ที่จะประเมินว่ามีความเร่งด่วนที่จะต้องมาห้องฉุกเฉินหรือไม่  
และเมื่อเข้ามาถึงระบบสัญญาณชีพทั้งหลายจะเชื่อมต่อด้วย IOT เข้าสู่ระบบ และมีระบบ AI ที่จะคอยเตือน
พยาบาลด้วยว่าคนไข้มีอาการฉุกเฉินก่อนที่คนไข้จะแสดงอาการ ผู้ป่วยและญาติ สามารถติดตามข้อมูล  
ต่าง ๆ อยู่ที่บ้านได้ว่าขณะนี้เข้าสู่การรักษาในขั้นตอนใดบ้าง เราสามารถน าข้อมูลมาท า Data Mining  
ของผู้ป่วยแต่ละรายได้ว่าเขารอที่จุดไหนบ้าง และจุดไหนจะต้องพัฒนา 
  นอกจากนี้ จะมีเรื่องระบบ logistic ที่เป็น AI เพ่ือค านวณว่าจะต้องใช้ยาเมื่อไร และเป็นรถไร้คนขับ
เพ่ือจะท าให้ logistic มีประสิทธิภาพ และมีระบบคลาวด์เอ็มอีซี เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลนั้น 
มีความปลอดภัยและการเข้าถึง  

 ที่ส าคัญคือประเมินเรื่ องความคุ้ มค่าและคนต้องเรียนรู้ เ พ่ือที่จะปรับให้กระบวนการ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นที่คุณค่า และจะต้องพัฒนาคนในองค์กร เพราะว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่มองว่าส าคัญ
ที่สุดเรามี work Space ที่ให้ startup ทั้งหลายมาคุยกัน ท ากิจกรรมร่วมกันมีการท า Design Thinking 
เชิญผู้ป่วยมาฟังว่าความต้องการคืออะไรร่วมกับบริษัทรู้คิดกับทีมของโรงพยาบาลในการท า Design Thinking 
เป้าหมายที่เป็นส่วนส าคัญอันหนึ่งที่จะท าให้เกิดผลส าเร็จได้ คือ คนเราต้องเข้าใจมนุษย์ก่อนว่าผู้รับบริการ
ต้องการอะไร บุคลากรต้องการอะไร แล้วขายได้เอาไปใช้จริงหรือไม่ ๓ ส่วนนี้ต้องเอามาหารือกัน 
ในวงเดียวกัน ในเรื่องของ Digital literacy ในองค์กรจะต้องปรับและต้องเตรียมตัว สิ่งที่ส าคัญคือต้องเป็น 
value ไม่ใช่เทคโนโลยี ไม่ใช่มองว่ามีเทคโนโลยีแล้วจะเอาไปใช้อะไร แต่เราต้องมองว่าปัญหาคืออะไร  
และเทคโนโลยีอะไรเข้ามาตอบโจทย์ เพราะฉะนั้นกิจกรรมเรื่อง Design Thinking จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก
และ System Thinking ก็มองว่าระบบตรงนี้ใช้ได้หรือไม่และ Business เป็นไปได้หรือไม่  

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 
๓.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ดร.ชูศักดิ์  โอกาศเจริญ  

  รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล มหาวิทยาลัยมหิดล  

  และหัวหน้าสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

 

    บท เ รี ยนที่ เ กิ ด ขึ้ น จ าก โ ควิ ด  ก า ร เ รี ยน รู้   
และมีทิศทางการด าเนินการต่อไป 

    ๑) Telemedicine 

   สถานบริการส่วนใหญ่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มี ร ะ บ บ  conference ซึ่ ง เ กิ ด จ า ก สิ่ ง ที่ เ รี ย ก ว่ า
สถานการณ์บังคับ ซึ่งปัญหาคือเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น 
ผูป้่วยสามารถมาโรงพยาบาลได้มากขึ้นแล้วสถานการณ์
จะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ดี 
เรื่อง Telemedicine นั้น การ Remote patient monitoring 
ยังมีการด าเนินการน้อย ที่ผ่านมาผ่านมาจะเป็นเรื่อง 
ของการเก็บและส่งต่อข้อมูล แต่ไม่ได้เป็นการให้บริการ 

ที่ชัดเจน รวมทั้งเรื่องของ Mobile Application โดยสิ่งเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่ม mobile Health ซึ่งทั้งหมด 
จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า Telemedicine  

กลุ่มของโรงพยาบาลเอกชนมีการด าเนินการในเรื่องนี้ค่อนข้างมาก โดยในช่วงปลายปีที่ผ่านมา 
มีงานวิจัยของกรุงไทย financial เรื่อง Telemedicine ได้วิเคราะห์ว่าโรงพยาบาลเอกชนในช่วงการระบาด
ของ COVID ท าให้คนไข้ต่างชาติน้อยลง แต่ก็สามารถปรับตัวและเริ่มใช้ในเรื่องของ  Telemedicine  
กับคนไข้ต่างชาติและท าให้มีคนไข้เพิ่มขึ้น   

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 
 

จากข้อมูลงานวิจัยจนถึงปลายปีจะเห็นว่าก่อนหน้าที่จะเกิด วิกฤติโควิด ๑๙ ยอดการใช้  
Telemedicine มีน้อยมาก ทั้งที่ เทคโนโลยีต่าง ๆ มีมาตั้งนานแล้ว แต่พอสถานการณ์บังคับพบว่า 
มีการใช้งานเพ่ิมขึ้นซึ่งระยะหลังเริ่มทรงตัวแม้ว่าจะเพ่ิมขึ้นมากกว่าเดิมก็ตาม แต่ยอดการใช้ลดลงซึ่งตรงนี้  
ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งรามาธิบดีและศิริราชจะเป็นแบบเดียวกันพอสามารถมาโรงพยาบาลได้ คนกลุ่มหนึ่ง
ก็จะไม่ใช้ ดังนั้น ต้องพิจารณาต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตัวเลขการลงทุน คือ ตัวเลขด้านบนสุดเป็นภาคการลงทุนในปี ๒๐๒๐ จะเห็นว่าภาคการลงทุน
เรื่องของ Tele health สูงขึ้น หลังจากที่มีการระบาดของโควิด -19  

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 
 

สิ่งส าคัญที่ยังไม่มีการด าเนินการคือ Survey ที่เป็นข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ ส่วนหนึ่งเป็นข้อมูล                
ที่ต้องซื้อ ข้อมูลที่น ามานี้เป็นผลการส ารวจของต่างประเทศที่ท าในสหรัฐอเมริกา ประมาณปี ๒๐๒๐  
ซึ่งแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะก้าวหน้ากว่าประเทศไทย แต่ Tele health ของเขาก็ยังเป็นการโทรศัพท์ 
เป็นส่วนใหญ่ เท่าที่สอบถามผู้ปฏิบัติงานทั่วไปก็จะคล้ายกัน ซึ่งการ Video Conference ยังไม่ได้ด าเนินการ
มากนัก เนื่องจากมีข้อจ ากัดและคนไข้ที่เป็นเด็กก็รู้สึกว่าการที่ได้ไปโรงพยาบาลจะรู้สึกมั่นใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข้อมูลการส ารวจจากอเมริกาการใช้งาน Telemedicine พบว่าส่วนใหญ่น ามาใช้งานกับผู้ป่วย 
ทางจิตเวช ในขณะที่กลุ่มผู้ป่วยศัลยกรรมยังมีการใช้งานค่อนข้างน้อย ดังนั้นในระยะยาวอาจจะไม่สามารถ
ใช้ได้กับทุกภาวะ ต้องเลือกการให้บริการ หากลงทุนทั้งหมดอาจไม่คุ้มค่า  

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 
 

เรื่องของปัญหาอุปสรรค จากที่มีการส ารวจซึ่งมีปัญหาอุปสรรคค่อนข้างมาก โดยกลุ่มที่อายุประมาณ 
๒๐ กว่าถึง ๓๐ กว่า ๆ ให้การยอมรับ Telemedicine และรู้สึกว่าดีไม่ต้องมาโรงพยาบาลให้เสียเวลา 
แต่ปัญหาคือคนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุ อาจจะรู้สึกว่าไม่ดีเท่ามาโรงพยาบาล แม้ว่ามีความสะดวกสบาย 
รวมทั้งมีประเด็นเรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยีผู้สูงอายุด้วย 

ข้อสรุป Telemedicine 

(๑) การใช้งานจะลดลงกว่าช่วงโควิด โดยจะอยู่ที่ประมาณ ๑๑ – ๑๗ เปอร์เซ็นต์ของ Total hospital visits  
(๒) ไม่สามารถใช้ได้กับแพทย์ในทุกแผนก  
(๓) มีปัญหาอุปสรรคเรื่องการเข้าถึง การเบิกจ่าย มีข้อจ ากัดเรื่องการวินิจฉัย รวมทั้งปัญหาเรื่อง  

การถูกฟ้องร้องเนื่องจากไม่ได้ตรวจที่โรงพยาบาลซึ่งเมื่อเกิดความผิดพลาดจากการวินิจฉัยก็จะถูกฟ้องร้องได้  

๒) Health data exchange & Interoperability ยังขาดความเชื่อมโยงของระบบข้อมูล 
ที่แท้จริง ดังนั้นควรสนับสนุนให้มีการด าเนินการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในระบบสุขภาพให้มากขึ้น 
ซึ่งที่ผ่านมาการด าเนินงานของหน่วยงานยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร  

๓) AI การที่จะน า AI มาใช้ต้องมีการวินิจฉัยและพิสูจน์ว่าใช้ ได้จริง และต้องมีข้อมูลประกอบ 
ที่เพียงพอที่จะให้สามารถพิสูจน์ได้  

๔) Misinformation การตั้งรับปัญหามักมีความล่าช้า และไม่ได้ผลเท่าที่ควร การใช้วิธี Censor  
อาจไม่ใช่วิธีในการแก้ปัญหา นอกจากนี้ควรมีการสนับสนุนให้การการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
ในการป้องกันปัญหา Misinformation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๕ 
 
๓.๔  นางสาวภรณี  หรูวรรธนะ  

  Co-Founder - Application หมอชนะ 

 
      ปัจจุบันนี้  Application หมอชนะ อยู่ ในการดูแล 
ของภาครัฐ ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับหมอชนะ มีดังนี้  

ประเด็นที่ ๑ หมอชนะคืออะไร  

หมอชนะ เป็น Application ที่ท างานในลักษณะ 
การติดตามคน ซึ่งทีมพัฒนาเชื่อว่าโควิดติดจากคนสู่คน  
ดังนั้น เทคโนโลยีถ้าจะติดตามโรคนี้ให้เจอต้องใช้เทคโนโลยี 
ที่ ติ ดตามคน  ซึ่ ง เ ทค โน โลยีที่ ติ ดตามคน  มี  ๒  อย่ า ง  
คือ Bluetooth กับ GPS แต่พอรัฐบาลมีข้อก าหนดให้สแกน
สถานที่จึงต้องเพ่ิม function การสแกนสถานที่เข้าไปด้วย  

ประเด็นที่ ๒ การท างานของหมอชนะ  

หมอชนะจะถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานน้อยมาก และส่วนหนึ่งที่ท าให้ Application หมอชนะ 
ไม่ถูกใจภาครัฐที่อยากจะใช้ เพราะหมอชนะป้องกันความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน โดยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้
ทุกคนทั้งชื่อหมายเลขโทรศัพท์ และ รูปภาพทั้งหมด อยู่ในโทรศัพท์ของผู้ใช้งานไม่ถูกส่งขึ้น server  
ซึ่งจะแตกต่างจาก Application อื่น เพราะฉะนั้น หมอชนะเป็นอาสาภาคประชาชนอย่างแท้จริง  
โดยผู้พัฒนาระบบเป็นเอกชนทั้งหมด แต่ไม่สามารถท าให้ทุกคนยอมรับใช้ Application ที่เป็นภาคเอกชนได้ 
นั่นคือสาเหตุที่ยก Application และ source code ทั้งหมดให้กับภาครัฐ ซึ่งจะมีกรมควบคุมโรค 
เป็น Data controller มีบริษัท NT เป็น Data processor และการท างานปัจจุบันของทีมอาสาทั้งหมด  
ท าหน้าที่เป็นส่วน support เป็น second line เท่านั้น 

 บทเรียนจาก Application ที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด  

 Application ที่ เกิดในช่วงโควิดมีจ านวนมาก แต่หมอชนะยังมีการใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบัน  
อาจด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

 (๑) เนื่องจากเชื่อว่าโควิดอยู่กับคน ไม่ได้อยู่ที่สถานที่ดังนั้นต้องติดตามคน และต้องควบคุม  
การเคลื่อนย้ายของคน  

 (๒) การ check-in check-out ไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัติของคนในประเทศ ไม่สามารถที่จะสั่งได้  
 (๓) ไม่ท า contact tracing จริงจัง เพราะไม่เข้าใจ จึงสร้างเงื่อนไขให้ยากในการเปลี่ยนสี QR  

บนหมอชนะ  
 (๔) การออกแบบที่ไม่รัดกุมของ App ภาครัฐ ท าให้เกิด QR code ปลอม ก่อปัญหา phishing/ scam  
(๕) การท างานของรัฐแบบติดกรอบเดิม ไม่ใจกว้างให้เทคโนโลยีช่วยคน 



๒๖ 
 

(๖) การใช้ Application หมอชนะ จ ากัดในกลุ่มย่อย เช่น คนต่างชาติที่เข้ามาทางเครื่องบิน  
โดยละเลยปัญหาที่แท้จริงของคนไทยหรือคนต่างชาติที่เข้ามาเป็นแรงงานในประเทศ 

(๗ )  กา ร ใช้ กฎหมายน า  เ ช่ น  สั่ ง ให้  scan QR Code แทนที่ จ ะคิ ด  solution ที่ ค ว รท า 
แล้วออกกฎหมาย หรือประกาศที่จ าเป็นเพ่ือให้ควบคุมโรคได้ ตัดสินใจใช้ Application/technology  
โดยไม่ศึกษาให้เข้าใจ  

(๘) การท างานแบบภาครัฐหรือกึ่งรัฐที่คุ้นกับการรอค าสั่ง เมื่อมีความเร่งด่วน ทีมงานขาดแรงจูงใจ
ร่วมกันบิดเบือนการรายงานผล ส่งผลให้การตัดสินใจผิดพลาด และไม่กล้าเปลี่ยนแปลงค าสั่ง ทั้ง ๆ ที่  
ไม่ได้ใช้ข้อมูลจาก app ภาครัฐ ที่มีการสั่งการให้ใช้ 

Success Factors - Application หมอชนะ 

(๑) กลัดกระดุมเม็ดแรกถูกเมื่อตั้ งสมมติฐานถูกว่าโรคติดต่อจากคนสู่คน การออกแบบ  
การหาเทคโนโลยี จึงมุ่งไปที่ – BT/GPS  

(๒) เริ่มต้นจากทีมงานหลากหลายต่างคนต่างท า แต่อาศัยการหาแรงจูงใจร่วมกันท าให้สามารถ
ท างานร่วมกันได้ 

(๓) ด้วยเงื่อนไขที่ไม่สามารถรวมตัวกันท างานได้ และมาจากหลากหลายกลุ่ม การท างานบน Open 
Source/ Open Architect ใช้ Github เพื่อท างานร่วมกันด้วยความโปร่งใสจึงเป็นทางออก 

(๔) จาก ข้อ (๒) และข้อ (๓) ท าให้ดึงคนเก่ง คนดี เข้ามาร่วมงานได้แบบไม่มีข้อจ ากัด ไม่มีสังกัด  
การท างานแบบมี Trust มี proactive discussion and feedback อย่างต่อเนื่อง 

(๔ )  Personal Data Privacy ถูกวางไว้ตั้ ง แต่ออกแบบ จึ ง เกิ ด เป็น  Anonymous ID (AID)  
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

(๕) Cyber security เป็นหลักการส าคัญ Dynamic QR จึงถูกใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการปลอมสี QR 
หรือการสร้าง Scan QR Tool ขึ้นมาเพ่ือให้ detect QR สถานที่จริงหรือปลอม 

(๖) การพัฒนาระบบที่ค านึงถึงผู้ ใช้ที่ครอบคลุม เช่น บัตรหมอชนะ ส าหรับผู้ที่ ไม่มีมือถือ  
(เด็กคนที่ไม่ได้ใช้ smart phone)/ QR สถานที่ ที่สามารถออกได้หลาย ๆ QR เช่น โรงงานมีอาคารหลายหลัง 
แยกอิสระจากกัน สามารถมี  QR สถานที่แยกกัน ถ้าพบคนติดเชื้อ ก็สามารถปิดเฉพาะอาคาร  
ไม่ต้องปิดทั้งโรงงาน 

(๗) คิดเชื่อมโยงทั้งระบบ ไม่แก้ปัญหาที่ละจุด 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 
 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  เรืออากาศเอก 

นายแพทย์  ด ร . สุ ม า ส   ว ง ศ์ สุ น พ รั ต น์    

(ผู้ด าเนินรายการ)  

  จากมุมมองของประชาชนและภาคธุรกิจ  
จะมี  ๒ มิติ  คือ  มิติของ ICT กับมิติของ Crisis 
Management ทั้ ง  ๒  มิ ติ  ต้ อ ง ร ว ม กั น อ ยู่ บ น 
platform นี้ให้ได้ ซึ่งในแง่ของการบริหารวิกฤติ ICT 
ที่ เราใช้ต้องเชื่อมต่อให้ถึงหลังบ้าน คือ ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งหลายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องนี้ 

ให้อยู่บน platform เดียวกันเพ่ือมี information sharing แบบ real time ถ้าจะมีการท าอะไรก็ตาม 
เพ่ือแก้ไขปัญหา ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและแจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อตัดสินใจอย่างรวดเร็ว แต่ไม่ใช่ IT ที่จะเชื่อมโยงเท่านั้น ในเรื่องของคน เรื่อง skill อาจจะมีการ reskill 
upskill ใหม่ อบรมอะไรไปในภาวะแบบนี้ก็ต้องอยู่บน platform นี้ เนื่องจากประเทศเรามีข้อจ ากัดด้านเงิน
และคนท างานด้าน ICT เพราะฉะนั้นการบริหารที่จ ากัดกับวิกฤติต้อ งอยู่บน platform เท่านั้น  
ไม่สามารถที่จะบริหารผ่าน  Application ผ่านงานสาธารณสุข หรือผ่าน ศบค. เพียงอย่างเดียว  
โดยผู้บัญชาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องมาอยู่บน platform แล้วรับรู้ร่วมกัน แล้วหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการประชุมร่วมกัน และด าเนินการตามประเด็นที่เป็นอยู่ แล้วสรุปบนพ้ืนฐานข้อมูล
น าเสนอแบบ real time เพ่ือที่จะสามารถตัดสินใจได้เร็วที่สุด เพ่ือที่จะยับยั้งความเสียหาย แล้วเอาข้อมูล  
มาวิเคราะห์เพ่ือจะเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องบน platform ซึ่งในวันนี้ประเทศไทยยังไม่มี และหวังว่า 
จะเอาวิกฤติครั้งนี้เป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาสิ่งเหล่านี้ เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกัน และมีการรวมศูนย์
การให้ข้อมูลจากศูนย์เดียวออกไปสู่ประชาชน เพื่อไม่เกิดการสับสน  
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  ๑. ระบบสารสนเทศส าหรับการคัดกรองและการขอรับการรักษาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
ที่ง่ายต่อการเข้าถึงส าหรับประชาชนมากยิ่งขึ้น  
  ๒. การสร้างการรับรู้ด้วยความเข้าใจและตระหนัก แต่ไม่ตระหนก ให้เข้าใจ ไม่ใช่หวาดกลัว  
  ๓. การน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการท างานในยุคโควิดใช้ด้วยกันได้ แต่จะมีการจัดการอย่างไร  
  ๔. ให้มีการจัดท าโปรแกรม HIS ระดับชาติที่ทุกหน่วยของสถานบริการสาธารณสุขใช้งานร่วมกัน 
บนเครือข่ายเพ่ือลดงบประมาณด้านบุคลากรและทรัพยากรที่ ใช้ในแต่ละสถานบริการสาธารณสุข  
เป็นไปได้หรือไม่ 
 
 
 
 

  
 ๑. เรื่องการจัดการวัคซีน โดยการใช้ระบบ IT บริหารจัดการศูนย์วัคซีนโควิดให้มีประสิทธิภาพ ควรจะท าอย่างไร  
 นางสาวภรณี  หรูวรรธนะ Co-Founder - Application หมอชนะ : เรื่องการจัดการวัคซีน

เคยมีการด าเนินการที่จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้กระบวนการร่วมกับเทคโนโลยี เรียกว่า Hacvac ส่วนใน
เรื่อง HIS ทางภาคเอกชนพยายามที่จะสร้างระบบขึ้นมา และระบบไม่จ าเป็นต้องมีอันเดียว ระบบมีหลายอัน
ได้เพราะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสถานพยาบาล แต่สิ่งที่จะต้องมีคือท าอย่างไรเราจะมี common standard  
ถ้าเขียนแบบนี้โรงพยาบาลทุกแห่งเข้าใจว่าเป็นโรคเดียวกัน ใช้ค่าแบบนี้ทุกโรงพยาบาลมั่นใจได้ว่าเชื่อถือได้ 
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนได้  

๒. บทเรียนและปัญหาที่ เกิดขึ้นมีการแก้ ไขให้มีประสิทธิภาพครบสมบูรณ์ แล้วหรือไม่   
หรือยังไม่สามารถด าเนินการได้  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ดร.ชูศักดิ์  โอกาศเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  :   
อาจจะเป็นเรื่อง telemedicine ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎระเบียบต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาบางส่วน 
แต่ปัญหาก็ยังมีอยู่ ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการเข้าถึงจะเป็นข้อจ ากัดที่อาจจะต้องใช้เวลา อย่าง ที่น าเรียน 
ไปแล้วว่าคนที่ชอบเรื่อง telemedicine มาก ๆ จะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ แต่ว่าปัญหาคือไม่ใช่ลูกค้าหลัก 
ของโรงพยาบาล ดังนั้น จะเป็นส่วนที่ต้องรอเวลา อันที่ ๒ จะเป็นเรื่อง data exchange ซึ่งความก้าวหน้า
ไม่ได้เยอะเนื่องจากข้อจ ากัดทางด้านเทคโนโลยี  

การแสดงความคิดเห็นโดยผู้เข้าร่วมเสวนา 

 

ประเด็นค าถามจากการเสวนา 
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๓. เรื่อง Application อาจจะเป็นปัญหาของหลายภาคส่วนและมีบางส่วนใช้ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง  
ท าให้เหลืออันเดียวได้หรือไม่  

  นางสาวภรณี  หรูวรรธนะ Co-Founder - Application หมอชนะ : คนท า Application 
บอกอะไรไม่ได้ เพราะนั่นคือนโยบายของรัฐบาล ที่จะก าหนดว่าให้ใช้ Application ใดเป็นหลัก ปัญหาของ 
Application ตัวอื่นคือการไม่กล้าประกาศว่าจะใช้ Application ใด ซึ่งถ้าประกาศก าหนดให้ใช้ตัวใด 
ผู้พัฒนา Application นั้นกพ็ร้อมทีจ่ะด าเนินการ  

๔. โรงพยาบาลที่ตรวจ RT - PCR แล้วไม่รับรักษา เพราะผู้ป่วยไม่เข้า hospital ของโรงพยาบาล 
จะท าอย่างไรกับโรงพยาบาลเหล่านี้ได้บ้าง และการฉีดวัคซีนต้องลงทะเบียนหรือ walk in และต้องใช้บัตร
ประชาชนในการลงทะเบียน ค าถาม คือ ถ้าผู้ที่ไม่มีบัตร ไม่ว่าจะสัญชาติไทยหรือต่างด้าวจะมีที่ให้ฉีดหรือไม่  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หน่ึง 
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา : เรื่องการตรวจ RT - PCR ที่โรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลไม่รับ 
นั่นคือเหตุการณ์ในอดีตที่ติดเชื้อแล้วป่วยมีอาการมาก วันนี้ omicron ไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้ว ติดเชื้อ ๑๐๐ คน 
ต้องการนอนโรงพยาบาล ๑ – ๙ คน เท่านั้น แต่ถ้าตรวจ RT - PCR ผลเป็นบวก จะนอนโรงพยาบาลท าไม 
ถ้าไม่เจ็บคอ ไม่มีน้ ามูก ไม่ไอ จะไปเสี่ยงอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งมีโรคอื่นด้วยท าไม ส่วนในเรื่องการฉีดวัคซีน
ควรเอาประชาชนเป็นที่ตั้ง เราอยากให้เขามาฉีดวัคซีน ควรมีการแจ้งว่าประชาชนจะได้ฉี ดในวันไหน  
แล้วคนที่ได้รับแจ้งอย่างนั้นควรจะไป ถ้าใครไม่ไปล าดับการฉีดจะต้องเลื่อนไป อันนี้หวังว่าเทคโนโลยี ICT 
ทั้งหลายจะช่วยด าเนินการ  

  นางสาวภรณี  หรูวรรธนะ Co-Founder - Application หมอชนะ : ปัญหาคืองบประมาณ
เบิกไม่ได้ ทั้งเรื่องคนต่างชาติ สิทธิทุกอย่าง เช่น สิทธิฉีดวัคซีนฉีดได้เฉพาะคนไทย นั่นคือ การที่เราต้อง
ลงทะเบียนแล้วมีเลขบัตรประชาชน เพราะฉะนั้น ต่างชาติจึงไม่มีสิทธิ ซึ่งหากฉีดวัคซีนให้ต่างชาตินั้นจะใช้
งบประมาณส่วนใด ในเรื่องนี้ไม่มีค าตอบ อีกประเด็นหนึ่งคนป่วยไม่ได้อยากเข้าโรงพยาบาล แต่ถ้ารักษาโดย 
home isolation อยู่ที่บ้าน จะมีอาหารและยาไปส่งหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่เคยมีค าตอบ แต่ที่ผู้ป่วยได้รับ 
คือเมื่อไม่ได้ท าตามค าสั่งต้องโดนตัดสิทธิ และไปเริ่มต้นใหม่ ตัวอย่างที่เกิดขึ้นคือมีผู้อยากรักษาตัว 
ที่โรงพยาบาล แต่หมอบอกว่าไม่ได้ จะต้องไปลงทะเบียน สปสช. แล้วเข้าสิทธินั้น จึงท าให้ผู้ที่ป่วยน้อย 
จะกลายเป็นป่วยมาก ซึ่งประเด็นหลักเป็นเรื่องของงบประมาณ ถ้าปลดล็อกเรื่องงบประมาณได้  
ไม่ต้องพิจารณาว่าคนนี้เป็นคนไทยหรือไม่ก็จะแก้ปัญหาได้ 
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  ๑. รัฐควรใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อไปถึงผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder) เข้าด้วยกันได้ เพ่ือการบริหาร
จัดการแบบองค์รวมทั้งระบบ 
  ๒. การให้บริการทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์โควิด ๑๙ ให้สามารถด าเนินการได้สะดวก 
และรวดเร็ว ภาครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีของประชาชนอย่างทั่วถึง และให้น าไป
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยในอนาคตควรเพ่ิมช่องทางการให้บริการออนไลน์หรือมีจุดให้บริการล่วงหน้า  
ก่อนเดินทางไปถึงโรงพยาบาลให้มากยิ่งขึ้น  
  ๓. ควรปรับปรุง กฎ ระเบียบ ภาครัฐ ให้เอื้อต่อการใช้บริการระบบบริการสุขภาพทางไกล  
ซึ่งหากมีการแก้ไขและสามารถเชื่อมโยงกัน จะท าให้เกิดการพัฒนาไปพร้อม ๆ กันได้ 
  ๔. การให้ความเห็นข้อมูลสาธารณะสุขจากกลุ่มแพทย์ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางบางท่าน  
อาจมีประสบการณ์ในแง่มุมต่าง ๆ ท าให้ได้มุมมองที่ หลากหลาย ทั้งนี้  สภาวิชาชีพ (แพทยสภา)  
ควรมีมาตรการป้องกันแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่หาประโยชน์ในสภาววิกฤติของโรคระบาด 
หรือวิกฤติอื่น ๆ ในอนาคต 

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาของคณะกรรมาธิการ 

 



ส่วนที่ ๔ 

“ปัญหาด้านการศึกษาออนไลน์ในช่วงวิกฤติโควิด ๑๙  

ด้วยการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการศึกษาในอนาคต” 

วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยากร 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  โฆษกคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา  
  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา  
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  ค าฝอย   รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน    

    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  
๓. พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร.    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร  
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๔. นายกู้ศักดิ ์ สารกติิพันธ์   อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

 

ผู้ด าเนินรายการ 

๑. ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  กีรติวินทกร ผู้อ านวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนา 
   สื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  
   และอนุกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๒. ดร.รัศมิมาลย์  เกี่ยวศรีกุล  อนุกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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๔.๑  รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ   

   โฆษกคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา  

 

     การอภิปรายมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นส าคัญ 
คือ โอกาสและความท้าทาย ต่อการใช้ระบบ
การศึกษาผ่านระบบออนไลน์ การศึกษาออนไลน์
ของประเทศไทยและสากล และกระบวนการ
ขับเคลื่อนการเรียนออนไลน์ในประเทศไทย โดยมี
เนื้อหาสรุปได้ดังนี้ 
 
 

   โอกาส (Online Learning : Opportunities)  

  ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
• ความยืดหยุ่นในการเรียนรู้จากการเรียนแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous learning) 

  แม้ว่าการเรียนออนไลน์จะท าให้ไม่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครู หรือการท ากิจกรรม
ของนักเรียนในสถาบันการศึกษา รวมถึงหลักสูตรที่ต้องมีการลงมือปฏิบัติ ก็อาจเป็นปัญหาบ้าง  
แต่อย่างไรก็ตามเป็นโอกาสให้มีการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่น ซึ่งพบว่าสถานการณ์โควิดระลอกปัจจุบัน 
มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน และการใช้เครื่องมือในการเรียนออนไลน์ รวมถึงกระบวนการ
ท างาน ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ชอบเรียนออนไลน์เพราะสามารถศึกษาหรือเรียนรู้ได้มากกว่าหลักสูตร  
อาจารย์สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามเวลาหรือตามนัดหมายและสามารถท ากิจกรรมการเรียน 
การสอนได้มากกว่าการเรียนในห้องเรียน 

• การเรียนแบบประสานเวลา (Synchronous learning) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น 
  การเรียนการสอนปัจจุบนัท าให้นักศึกษามีสว่นร่วมในการเรียนมากขึ้น แม้วา่อาจจะไมไ่ด้ใช้
เวลาในการพูดคุย แต่เป็นการมีสว่นรว่มนอกเวลาหรือการค้นควา้ที่มากกวา่เวลาในคาบเรียน 

• การบันทึกวิดีโอใช้งานง่ายเข้าถึงแหล่งเรียนรู้สะดวกและทุกที่ ทุกเวลา (Video On Demand) 
• สามารถวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Analytic) 

การอภิปรายแสดงความคิดเหน็โดยวิทยากร 
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• ประเมินผลการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย (Formative & Summative Evaluation) 
  การประเมินผลไม่เน้นเฉพาะเพียงการสอบกลางภาคและปลายภาค แต่การประเมินผล  

เน้นที่การพัฒนาตัวนักศึกษา 
   ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ 

• ท าให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 

 ข้อจ ากัด (Online Learning : Limitations) 

   ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
• ผู้เรียน 

- ผู้เรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
- ขาดการยึดมั่นผูกพันในการเรียน 
- ขาดความสามารถในการควบคุมตนเองในการเรียน (Self-regulated learning) 
- ขาดการมีปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพ 
- มีความยากในการท าความเข้าใจกับเนื้อหา 
- ยากในการจดจ่อกับการเรียน 

 กล่าวคอืผู้เรียนจะต้องมคีวามรับผดิชอบเป็นสิ่งส าคญั 
• ผู้สอน 

- ผู้สอนบางคนขาดประสบการณ ์
- ขาดประสบการณ์ในการจดัการกับปัญหาทางด้านเทคนิค หรือโปรแกรม 
- ขาดสื่อการเรียนรู้และเครือ่งมือทางการเรียนการสอน 
- ขาดโอกาสในการลงมือปฏิบัติจริงในการเรียนรู ้
แต่อย่างไรก็ดี ขณะนี้ผู้สอนส่วนมากจะมีประสบการณ์ในการสอนออนไลน์มากขึ้นแล้ว  

โดยมีความท้าทายในการจะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหรือหลักสูตรที่ต้องมีการลงมือปฏิบัติต่อไป 

 ความท้าทาย (Online Learning : Challenges) 

    สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ 
• ด้านการจัดการเวลาในการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องเป็นเวลานาน (Synchronous Learning & 

Asynchronous Learning) 
• ด้านการวัดและประเมินผล (Formative & Summative Evaluation) 

   - สามารถวัดผลและพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคลได้ 
• ด้านความพร้อมของอุปกรณ์ในการเรียน & ด้านการปรับตัวของผู้เรียน (growth mindset) 
• ด้านการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน 



๓๔ 
 

 ความส าเร็จของการเรียนออนไลน์ (Key Messages) 

• มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีการจัดท าคู่มือการเรียนการสอนออนไลน์ออกมาเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ
ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยเน้นการปรับกระบวนทัศน์ทั้งในส่วนของเทคโนโลยี วิธีการสอน 
และการประเมิน โดยให้อิสระกับผู้สอนในการเลือกใช้เทคโนโลยีวิธีการสอน และการประเมินที่เหมาะกับ
บริบทของตน และให้ความส าคัญกับผู้เรียนทั้งในเรื่องของความพร้อม การเข้าถึง ความสะดวกในการเรียน 

• มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เน้นการสนับสนุนอาจารย์ในเรื่องของเทคโนโลยี (การจัดหา Software 
license) และการพัฒนาอาจารย์ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง 

• ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยส าหรับจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ และมองภาพอนาคตของการจัดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไปในรูปแบบของ Blended Learning/ 
Hybrid Learning (เช่น การเพ่ิมจุด wifi) 

• น า Thai MOOC มาใช้ร่วมกับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันจ านวนผู้ใช้  
Thai MOOC = ๑,๐๐๐,๐๐๐+ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๓ ที่มีผู้ใช้ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คน) 

• ใช้ระบบ LMS ที่หลากหลาย (Moodle, Google Classroom, MS Team) เพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน รวมทั้งร่วมมือกับแพลตฟอร์มระดับโลก เช่น edX, Udemy, Coursera และมีความ
พยายามในการเชื่อมระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น ระบบลงทะเบียน ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ 

• มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ตื่นตัวกับเรื่องระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) บางแห่งพัฒนา
ระบบของตนเอง บางแห่งรอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
และอยากเห็นภาพที่ชัดเจนของที่มาของการให้หน่วยกิต (Sources of Credits) เช่น หลักสูตรระยะสั้น 
(Short Courses), การอบรมระยะสั้น (Micro-credit course) และหลักสูตรออนไลน์แบบเปิด (MOOC)  
ที่จะสามารถน ามาใช้เทียบโอนเป็นหน่วยกิตเพ่ือเก็บสะสมในธนาคารหน่วยกิตเพ่ือใช้ส าหรับการศึกษาต่อ 
ในหลักสูตรปริญญาบัตร  

 แนวทางการด าเนินการโครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ 

(Nation Digital Learning Platform : NDLP) 

•  งานวิจัยของสภาการศึกษา 
   สภาการศึกษาเป็นเจ้าภาพในการก าหนดนโยบาย และมีกระทรวงศึกษาธิการได้เข้ามาร่วมด้วย 
ซึ่งสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่องที่ ๗ การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform) จุดประสงค์
ในการสร้างพ้ืนฐานของระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ ซึ่งมีส่วนส าคัญต่อระบบการศึกษาในปัจจุบัน  
โดยที่ผ่านมาคณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษาฯได้ให้ความส าคัญและมีการพิจารณาประเด็นดังกล่าว 
มาอย่างต่อเนื่อง และผลักดัน One Digital ID ของนักศึกษา ให้สามารถเข้าเรียนได้ทั้งระบบตั้งแต่ประถมศึกษา
จนถึงอุดมศึกษา 
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 ๑. จัดหลักสูตรการศึกษาตั้ งแต่ประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา และหลักสูตรระยะสั้น 
เพ่ือการเพ่ิมทักษะ (Up-skill) การทบทวนทักษะ (Re-skill) และการสร้างทักษะใหม่ (New-skill)  
ให้เป็นระบบเดียวและเชื่อมโยงกันทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และหากสามารถเชื่อมโยงกับต่างประเทศ
ด้วยก็จะดียิ่ง  
 ๒. เปลี่ยนรูปแบบการประเมินผลการเรียน ต้องไม่ประเมินโดยการวัดความเก่ง แต่ให้วัด
สมรรถนะของตัวผู้เรียน และน าผลการประเมินมาพัฒนาใน ๒ เรื่องหลัก คือ พัฒนาความส าเร็จของผู้เรียน 
และพัฒนาระบบการเรียนการสอน 
 ๓. เก็บข้อมูลการเรียนการสอนและการวัดผลของทุกคนในประเทศเพ่ือวิเคราะห์การพัฒนา
ระบบการศึกษาในอนาคต การพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศในทิศทางใด และพัฒนาตรงตามเป้าหมาย  
ความต้องการของแรงงานในอนาคตอย่างไร 
 ๔. ก าหนดสมรรถนะ สมรรถนะอาชีพหรือความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
 ๕. การสร้างธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นสิ่งที่จะเชื่อมโยงการเรียนรู้ โดยอาจเป็นประกาศนียบัตร
หรือวุฒิบัตร เพื่อให้สามารถเข้าเรียนหรือเทียบโอนเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพต่าง ๆ ได้ 

 สภาการศึกษาได้มีบทบาทต่อการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ  
(Nation Digital Learning Platform : NDLP) ใน ๒ ส่วน 
 ๑. การพัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
 ๒. แพลตฟอร์มข้อมูล (Data) เกี่ยวกับการศึกษาของประเทศเพ่ือให้ทราบถึงการผลิต 
และความต้องการด้านก าลังคน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการจัดตั้งองค์กรที่ดูแลในรูปขององค์การมหาชน 

• การระดมสมองของคณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 
 คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเห็นว่าจะท าอย่างไรให้การเรียนการสอนเป็นแพลตฟอร์มเดียว 
สามารถเชื่อมโยงกันได้ทุกสถาบันการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน โดยให้นักเรียนสามารถลงเรียน  
บางวิชาในระดับอุดมศึกษาและสามารถเก็บหน่วยกิตเพ่ือเทียบโอนประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรได้ 
นอกจากนี้ ควรมีการเก็บข้อมูลด้านความต้องการแรงงาน ทักษะ หรือสมรรถนะ (Demand side)  
เพ่ือจัดท าหลักสูตรให้ตอบโจทย์ความต้องการสมรรถนะอาชีพ ทั้งนี้ เพราะโลกปัจจุบันต้องมีทักษะวิชาชีพ
แบบหลากหลาย (Multi Discipline) และต้องรู้แล้วสามารถท างานได้ ดังนั้น สภาการศึกษาจะต้องก าหนด
เป็นรหัสตัวตนดิจิทัลเดียว (One Digital ID) หรือรหัสนักเรียนเดียว (One Student ID) และรวมแพลตฟอร์ม
การศึกษาทั้งหมดให้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียว (One Platform) 



๓๖ 
 
 กล่าวคือ ควรเป็นไปเพ่ือการศึกษาในภาพรวมทั้งระบบ มีการบูรณาการการท างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษา 
 ๑. ควรผลักดันให้เกิดแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติเป็นรูปธรรมและชัดเจนมากขึ้น 
นอกจากนั้น ควรให้ความส าคัญกับการบริการวิชาการและมีกลไกการประเมินวัดผลการจัดการเรียน  
การสอน (ในรูปแบบออนไลน์) ในมิติใหม่ นอกเหนือจากการสอบวัดประเมินผล เพื่อให้บุคคลทุกกลุ่มเข้าถึง
การศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตต่อไป 
 ๒. ควรวางแผนและจัดล าดับการท างานให้สอดคล้องกับบริบทและความถนัด 
ของแต่ละมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น ควรพัฒนาให้เกิดชุดทักษะใหม่ (New Skillset) แก่บุคลากร 
ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

• Global Trend 
 ระบบการศึกษาออนไลน์ในโลกขณะนี้ เติบโตอย่างก้าวกระโดด ส าหรับประเทศไทย 
ก็ได้เริ่มขึ้นในสถานการณ์โควิด ซึ่งเป็นพ้ืนฐานต่อการเรียนการสอนและยกระดับครูอาจารย์ สถาบัน  
รวมถึงนักเรียนได้เข้ามาเรียนออนไลน์ เพราะการศึกษาออนไลน์ของโลกได้เปิดโอกาสให้สามารถเข้าเรียน 
ที่ใดก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิด มหาวิทยาลัยชั้นน าของโลกกว่า ๕๐ แห่งได้เปิดให้เรียนฟรี  
และกว่า ๓๐ มหาวิทยาลัยได้เปิดให้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้นฟรี  แต่ทั้งนี้สิ่งจ าเป็นคือทักษะ
ด้านภาษา ซึ่งพบว่ามีนักเรียนนักศึกษาไทยลงเรียนจ านวนมาก และสามารถน าประกาศนียบัตรหลักสูตรต่าง ๆ 
มาเทียบโอนในบางวิชาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้ในหลักสูตรกึ่งปริญญา (Micro Degree/  
Micro Master Degree) 

จ านวนผู้ลงทะเบยีนเรียนในแพลตฟอรม์ต่างประเทศ (ซึ่งเชื่อมต่อกับ Thai MOOC)  

แพลตฟอร์ม ค.ศ. 2019 ค.ศ. 2020 รวม 
Coursera 8M 31M 76M 

edX 5M 10M 35M 
Future Learn 1.3M 5M 15M 
Class central 350k 800k 2.3M 
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สาขาวิชาที่นิยม ของ class central ก่อนและหลังการระบาดของสถานการณ์โควิด 

ก่อนการระบาด หลังการระบาด 
1. Computer Science 1. Personal Development 
2. Programming 2. Business 
3. Business 3. Art & Design 
4. Personal Development 4. Management & Leadership 
5. Management & Leadership 5. Self Improvement 
6. Data Science 6. Humanities 
7. Artificial Intelligence 7. Computer Science  
8. Information Technology 8. Communication Skills 
9. Career Development  9. Health & Medicine 
10. Entrepreneurship  10. Foreign Language  

• แนวปฏิบัติของโครงการ Thai MOOC  
 โครงการ  Thailand Massive Open Online Course Platform (Thai MOOC)  ภายใต้
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหลักสูตร
กว่า ๕๐๐ หลักสูตร ผู้ใช้งานระบบและจ านวนของผู้ที่เรียนจบจนได้ประกาศนียบัตรจาก Thai MOOC  
มีจ านวนเพ่ิมขึ้น ดังนี้ 

ปี พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
ผู้ใช้งานระบบ 80,000 150,000 220,000 320,000 600,000 1,400,000 

ผู้รับประกาศนียบัตร 11,000 25,000 50,000 120,000 250,000 550,000 

ภาพแสดงพฤติกรรมการเข้าใช้งาน Thai MOOC ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๖๓ – ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๔ 
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  ในการนี้ จะมีแนวทางส่งเสริมอย่างไรให้การเรียนออนไลน์เป็นระบบหลัก ให้สามารถเชื่อมโยงกับ
หลักสูตรระดับนานาชาติได้ และการส่งเสริมด้านภาษาเพ่ือโอกาสในการเรียนหลักสูตรต่างประเทศ  
ซึ่งเป็นโอกาสและความท้าทายในสถานการณ์โควิด แม้ว่าจะเป็นปัญหาอยู่บ้างส าหรับเด็กที่ไม่สามารถเข้าถึง 
การเรียนการสอนออนไลน์ แต่ก็เป็นโอกาสที่กว้างขึ้นส าหรับการเรียนการศึกษาในสถาบันการศึกษา  
ในต่างประเทศโดยไม่ต้องเดินทางไปเรียนเองเหมือนเช่นที่ผ่าน จึงเป็นโอกาสส าหรับเด็กที่ไม่มีต้นทุน  
ในการไปเรียนต่างประเทศดังกล่าวได้  

  ดังนั้น สภาการศึกษาควรด าเนินการให้มี One Platform ทางด้านการศึกษา และ One ID  
ของนักเรียนนักศึกษาที่จะสามารถเข้าเรียนได้ในทุกระดับ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบสารสนเทศ  
 
๔.๒  นายกู้ศักดิ์  สารกิติพันธ์  

   อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

  

       ครูอาจารย์ นักเรียน รวมถึงผู้ปกครอง ไม่สามารถ
ปฏิเสธเทคโนโลยีในปัจจุบันได้ ส าคัญที่ว่าจะมีความรู้ 
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพียงใด การวางรากฐานการใช้
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์อย่างฉลาดใช้ ซึ่งสถานการณ์ 
โควิด ๑๙ ถือเป็นโอกาสในการกระตุ้นวงการศึกษา 
และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปรับแนวคิดและปรับตัวเพื่อคว้าอนาคต 

 วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งโรงเรียนก็เพ่ือให้เด็ก
ได้มาศึกษาเล่าเรียนเพ่ือประสิทธิประสาทความรู้ ศีลธรรม 
คุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการพัฒนาชีวิตของตนเอง แต่เมื่ อเกิดสถานการณ์โควิด ๑๙ ท าให้โรงเรียน 
ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ เทคโนโลยีการเรียนออนไลน์จึงเป็นเครื่องมือที่จะแก้ไขปัญหาการเรียนรู้
ของเด็ก 

 อย่างไรก็ดี ความพร้อมในด้านต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งส าคัญ ทั้งความพร้อมของโรงเรียน อุปกรณ์ ครู 
งบประมาณ ผู้ปกครอง รวมถึงเด็ก เช่น เด็กอนุบาลจะไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ จะต้องหาประสบการณ์จริง
จากการเรียน ส่วนเด็กประถมก็จ าเป็นต้องให้ผู้ปกครองดูแลการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 

  ส าหรับการประเมินผลการเรียนนั้น ครูอาจารย์ได้ให้ข้อมูลว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  
แต่ไม่เทียบเท่าการเรียนในห้องเรียน แต่ก็ไม่มีวิธีการอื่นที่ดีกว่าการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์เช่นนี้  



๓๙ 
 
  อนึ่ง บางโรงเรียน เช่น กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มีการเรียนการสอนออนไลน์ในภาวะปกติอยู่แล้ว
ในหลักสูตรที่เรียนกับครูต่างชาติ ซึ่งครูไทยก็ได้ซึมซับแนวทางนี้อยู่บ้าง ดังนั้น เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด ๑๙ 
การสอนออนไลน์จึงไม่เป็นอุปสรรคของครูไทย 

  ปัจจัยส าคัญในการเรียนการสอนออนไลน์ คือ ๑) บุคลากร ๒) อุปกรณ์ และ ๓) งบประมาณ  
ทั้งนี้ ครูอาจารย์ต้องปรับตัวให้ทันเทคโนโลยี และต้องยอมรับการศึกษาเรียนรู้ที่สนองบทเรียนของเด็กด้วย  
เพราะเด็กสามารถหาความรู้ได้จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ได้อีกมาก แตกต่างจากอดีตที่ได้ความรู้มาจากครู 
นอกจากนี้ การวัดและประเมินผลต้องวัดผลตามบริบทของผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงต้องใช้วิธีการวัดผล  
ที่หลากหลายตามมาตรฐานของครูผู้สอน ซึ่งเชื่อว่าการเรียนออนไลน์อย่างต่อเนื่ องจะยกระดับเด็กไทย 
ให้พัฒนาก้าวกระโดดไปอีกระดับหนึ่ง เพราะที่ผ่านมาสังคมไทยส่วนใหญ่เลี้ยงลูกให้ เป็นลูกแหง่  
พ่อแม่หยิบยื่นให้ทุกสิ่ง แต่การเรียนออนไลน์ท าให้เด็กได้รับการกระตุ้นและความทา้ทายถงึความเปลีย่นแปลง
ของโลก ทั้งนี้  ครูอาจารย์ต้องมีความรับผิดชอบต่อเด็ก ต้องรัก เมตตา กรุณา และสงสารเด็กด้วย  
เพราะต้องยอมรับว่าเด็กแต่ละคนมีสติปัญญาความสามารถและได้รับความอบอุ่นที่แตกต่างกัน  
ดังนั้น ครูต้องเติมเต็มส่วนที่ขาดให้กับเด็ก กล่าวคือครูต้องไม่เป็นเพียงผู้สอน แต่ต้องแนะแนว และชี้น าชีวิต 
รวมถึงส่งเสริมวิชาที่ตอบสนองสังคมหรืออาชีพที่สังคมต้องการเพ่ือท างานประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรม  
ไม่เห็นแก่ได้จนเกินไป 

 

๔.๓  ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  ค าฝอย 

   รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  

 
  ด้านการศึกษาไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ๑๙ ได้ 
เด็กต้องเผชิญความเสี่ยงทั้งในห้องเรียนและการเดินทางไปเรียน  
ซึ่งทั่วโลกมีนักเรียนกว่า ๔๕๐ ล้านคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด  
โดยที่เนื้อหา (Content) อาจารย์สามารถสอนออนไลน์หรือบันทึกวิดีโอ
การสอนได้ แต่ทักษะ (Skill) ซึ่งต้องฝึกต้องท ากิจกรรมร่วมกันนั้น  
การสอนออนไลน์จะสามารถท าได้หรือไม่ เป็นโจทย์ส าคัญของมหาวิทยาลัย 
โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ตั้งวอลรูมการสอน
ออนไลน์  ซึ่ งพบว่ า  Content ไม่ ใช่ปัญหา แต่ปัญหา คือ  Skill  

ที่จะสอนนักศึกษา บริษัท Accenture (สหรัฐอเมริกา) ได้ส ารวจจัดท า The Global Talent Competitiveness 
Index 2021 ตัวชี้วัดศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์โลกปี ๒๐๒๑ ปรากฏว่าประเทศไทย 
อยู่ในอันดับที่ ๖๘ จาก ๑๓๔ ประเทศ ซึ่งตามหลังประเทศในอาเซียนคือ มาเลเซีย และบรูไน ดังนี้ 
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  ทั้งนี้ โดยพบว่าเด็กไทยทักษะพ้ืนฐานค่อนข้างดี แต่มี Global Knowledge Skill ค่อนข้างต่ า 
มหาวิทยาลัยจึงต้องพัฒนาเด็กให้มีทักษะที่สามารถใช้เครื่องมือของต่างประเทศได้ 
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ทักษะที่คาดการณ์ว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปี ค.ศ. ๒๐๒๕ ส ารวจโดย World 
Economic Forum ซึ่ง ๑๐ อันดับแรกเป็น Soft Skill ไม่มีเรื่องเนื้อหา (Content) ดังนี้ 
 - Analytical thinking and Innovation 
 - Active learning and learning strategies 
  - Complex problem-solving 
  - Critical thinking and analysis 
  - Creativity, Originality and initiative 
  - Leadership and social influence 
 - Technology use, monitoring and control 
 - Technology design and programming 
  - Resilience, stress tolerance and flexibility 
 - Reasoning, problem-solving and ideation 
  ทักษะเหล่านี้ เกิดจากกิจกรรมที่ต้องท าให้มหาวิทยาลัย การลงมือปฏิบัติ การท า Project  
หรือการฝึกงาน (Internship) ทั้งสิ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยแทบไม่สามารถด าเนินกิจกรรมเหล่านี้ได้ใน ๒ ปีที่ผ่านมา 
  นอกจากนี้ ข้อมูลจาก Upwork ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการท างานแบบไม่มีนายจ้าง หรือ freelance  
ที่ใหญ่ที่สุด พบว่าทักษะด้านเทคโนโลยีไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหาคือความสัมพันธ์กับลูกค้า ดังนั้น นักศึกษา  
ที่จบในช่วง ๒ ปีนี้ มหาวิทยาลัยต้องมีหลักสูตรชดเชย ทั้งนี้ เพราะมีผลการส ารวจชัดเจนว่า Soft Skill  
ส าคัญกว่า Hard Skill (Content) โดยบริษัทร้อยละ ๙๒ ต้องการเด็กที่มี Soft Skill มากกว่า Hard Skill 
เพราะ Hard Skill จะมีวันที่ล้าสมัยไป  
  สหรัฐอมเมริกาได้น าเทคโนโลยีที่ล้ าสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน แต่ส าหรับประเทศไทย  
ต้องยอมรับว่ายังมีความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงเทคโนโลยีอยู่มาก อย่างไรก็ดี  ตัวอย่างของประเทศจีนซึ่งให้
ความส าคัญกับ Soft Skill โดยการให้ผู้ที่ประสบความส าเร็จ เช่น นักบินอวกาศ ชาวนาที่ประสบความส าเร็จ  
ให้ออนไลน์สอนเด็กในห้องเรียน ทั้งนี้ เพราะ Content สามารถเรียนที่ใดก็ได้ แต่การสร้างแรงบันดาลใจ 
ไม่สามารถเรียนได้ ดังนั้น ประเทศไทยควรใช้แนวทางเดียวกันนี้ในการให้คนไทยที่ประสบความส าเร็จ 
จากทั่วโลกมาเล่าประสบการณ์ ให้ก าลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กทางออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง  
ในการสร้าง Soft Skill ให้กับเด็ก 
  ส าหรับแพลตฟอร์ม Thai MOOC หรือ Coursera เป็นหลักสูตรที่เรียนเฉพาะ Content ยังขาดการ
มีส่วนร่วมของเด็ก การท างานเป็นทีม การท างานเป็นกลุ่ม 
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  ทฤษฎีการศึกษาหรือเทคนิคที่ควรน ามาใช้กับการศึกษาออนไลน์ตามค่าคะแนน มีดงันี ้

 

  McKinsey & Company ได้ส ารวจพบว่าการเรียนออนไลน์สามารถตอบโจทย์ได้หลายส่วน  
แต่ที่ต้องเน้นในมหาวิทยาลัย คือ STEM professionals 

  การศึกษาในอนาคต ม ี๗ ส่วน คือ  
  - Distance Education Trends 
 - Education and uses of school media 
  - Post Secondary 
 - Curriculum 
  - Globalization 
  - Positive, Negative in Learning 
  - Future Classroom 
  สถานการณ์โควิด ๑๙ ท าให้เห็นว่าการศึกษาต้องมี After Service ในการ Re skill หรือ Up skill 
กล่าวคือ เมื่อเด็กจบออกไปท างานแล้วขาดทักษะส่วนใดต้องสามารถกลับมาเรียนในมหาวิทยาลัยได้  
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
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  Digital Education สิ่งที่ต้องด าเนินการ คือ 

 

  ๑. หลกัสูตรต้องเปลี่ยน 
  ๒. ครูต้องการทักษะแบบใหม่ ไม่ใชเ่พียงเทคโนโลยีอย่างเดียว แตค่รตู้องสามารถใชเ้ทคโนโลยีหรือ
ออกแบบแพลตฟอร์มส าหรบั Soft Skill ได้ นอกจากนี ้ครตู้องเป็นเทรนเนอร์ ต้องเข้าใจเดก็เปน็รายบุคคล 
  ๓. ทักษะท่ีหลากหลาย ไม่เพียงวิชาเฉพาะ 
 ๔. หอ้งเรียนแห่งอนาคต 

  ตัวอย่างการด าเนินการเพื่อ Transform : แนวคดิ Skill Mapping  

 

 การดึงข้อมูลจากเว็บไซต์สมัครงานต่าง ๆ เพ่ือทราบข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงาน 
(Demand) อันจะท าให้ทราบถึง Skill และจ านวนที่ต้องการ จากนั้นมหาวิทยาลัยจะออกแบบหลักสูตร
เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการ Skill ดังกล่าว  
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  นอกจากนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้น าแนวคิดสถาบัน  
ปั้นโปรแกรมเมอร์ Ecole 42 ของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งไม่สอนเฉพาะ Content แต่มี Soft Skill ด้วย  
โดยออกแบบให้เด็กสามารถเรียนร่วมกับเด็กจากทั่วโลก รวมถึงจาก Silicon Valley ด้วย ไม่มีปริญญา  
ไม่มีหน่วยกิต เรียนได้ ๒๔ ชั่วโมงเมื่อใดก็ได้  การเรียนเหมือนการเล่นเกมส์ โดยมีโจทย์มาจาก
ภาคอุตสาหกรรมแล้วเด็กช่วยแก้ปัญหาโจทย์ดังกล่าวทางออนไลน์ และเด็กต้องมีการตรวจงานและช่วยงานเพ่ือน 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอาจารย์ในการออกแบบกิจกรรมการท างานให้กับเด็ก จึงเป็นหลักสูตรออนไลน์ที่ออกแบบ  
ให้มี Soft Skill ด้วย ดังนั้น ประเทศไทยก็สามารถท าได้ โดยมีตัวอย่าง Transcript ของ สจล. ที่แสดง 
ให้เห็นถึงทักษะของเด็ก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  จึงสรุปได้ว่า โควิด ๑๙ เป็นตัวเร่งที่ท าให้ต้องมีการคิดออกแบบแพลตฟอร์มเหล่านี้ ซึ่งทั่วโลก 
ก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ดังนั้น ประเทศไทยสามารถเรียนรู้จากประเทศเหล่านั้นได้ 
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๔.๔  พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร.  

  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

     

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ 
แต่ปัจจุบันผู้เรียนส่วนใหญ่คือฆราวาส การจัดการศึกษาในช่วงการ
ระบาดของโควิด ๑๙ คือ การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะต้องท ามาก่อน เนื่องจากสายสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และศาสนา มีความจ าเป็นที่จะต้องมาเรียนแบบอาศัย
ความสัมพันธ์กันในห้องเรียน ดังนั้น เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด ๑๙  
จึงต้องเร่งเรียนรู้ เพ่ือปรับตัวในการน าเอาแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
กับการเรียนออนไลน์มาใช้ อาทิ Zoom meeting, Google Meet, 
Microsoft Team เป็นต้น  โดยแพลตฟอร์มที่ ใช้ มากที่ สุ ดคือ  Zoom Meeting ทั้ งนี้  ในช่ ว งแรก  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ได้จัดวิทยากรฝึกอบรมการใช้แพลตฟอร์มให้กับครู
อาจารย์ทางออนไลน์ ท าให้ครูอาจารย์สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้แต่มีข้อจ ากัดพอสมควร 
เนื่องจากมีการผสมผสานกันระหว่างครูอาจารย์รุ่นใหม่และรุ่นเก่าที่ไม่ถนัดการใช้เทคโนโลยี 

  การถอดบทเรียนจากวิกฤติโควิด ๑๙ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของภาคการศึกษาในแง่มุม 
ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  ๑. โควิด ๑๙ ท าให้มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพราะไม่มี
วิธีการใดที่ดีกว่าการเรียนการสอนแบบออนไลน์ แม้ว่าจะเคยชินกับการเรียนการสอนแบบเดิม ซึ่งเมื่อจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ไปเรื่อย ๆ จนเกิดความเคยชินก็ท าให้เกิดกิจกรรมใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น เช่น  
   - การจัดปฏิบัติธรรมให้กับนิสิตทุกชั้นปีผ่านออนไลน์เป็นระยะเวลา ๑๐ วัน ซึ่งได้ผลดีกว่า 
การจัดในห้องปฏิบัติ เนื่องจากนิสิตไม่มีความเคร่งเครียดในบรรยากาศเดียวกันที่ทุกคนต้องมานั่งรวมกัน  
ซึ่งท าให้การปฏิบัติแบบออนไลน์ได้ผลดีกว่าแบบออนไซต์ ทั้งนี้ จากผลการสอบอารมณ์ของพระวิปัสสนาจารย์ 
   - การประชุมวิชาการระดับชาติ ซึ่งแต่เดิมการประชุมวิชาการแต่ละครั้งมีต้นทุนค่อนข้างสูง  
แต่เมื่อจัดการประชุมแบบออนไลน์ท าให้ค่าใช้จ่ายลดลงหรือแทบไม่มีค่าใช้จ่ายเลย มีเพียงค่าตอบแทน
วิทยากรจากต่างประเทศ และท าให้เกิดโอกาสการเรียนรู้จากวิทยากรที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์สูง  
จากต่างประเทศซึ่งในสภาวะปกติไม่สามารถเชิญมาบรรยายได้ง่ายนัก โควิด ๑๙ จึงเป็นโอกาสสร้างเครอืขา่ย
ทางวิชาการได้มากยิ่งขึ้น ง่ายขึ้น และต้นทุนต่ าลง 
   อย่างไรก็ดี วิทยาลัยมีหลักสูตรผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป) มีผู้เรียนประมาณ ๒๘๐ คน ซึ่งส่วนใหญ่
ไม่มีสมรรถนะในการเรียนออนไลน์ได้ (มีความสามารถเรียนได้ประมาณร้อยละ ๑๐) จึงท าให้ไม่สามารถ
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จัดการเรียนการสอนออนไลน์ของกลุ่มผู้สูงอายุได้เพราะจะกระทบต่อภาพรวมของหลักสูตร ดังนั้น  
จึงกล่าวได้ว่าโควิดได้หยุดความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้สูงอายุกับการเรียนการสอนของวิทยาลัย 
 ๒. ความเหลื่อมล้ าทางด้านการศึกษาปรากฏชัดเจนมากขึ้นจากความพร้อมของ Infrastructure  
ท่ีส าคัญส าหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ เช่น ค่าอินเทอรเน็ต ซึ่งในวิทยาลัยมีนิสิตประสบปัญหานี้จ านวนมาก 
ท าให้ตามไม่ทันเพราะขาดโอกาส ดังนั้น จึงมีประเด็นการจะพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าได้ต่อไปนั้น  
เราจะเจริญเติบโตไปพร้อมกัน หรือจะทิ้งคนกลุ่มนี้ไว้ข้างหลัง 
  ๓. ผู้สอนต้องปรับตัว ต้องก้าวออกจาก comfort zone ซึ่งแต่เดิมครูอาจารย์จัดการเรียนการสอน
ออนไซต์โดยเน้นมุขปาฐะเป็นหลัก ซึ่งในช่วงแรกมีการต่อต้านการสอนออนไลน์ จึงได้มีการสร้างหรือปรับ
ระบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอนได้ปรับตัว เช่น  
   - การจัดครูอาจารย์เป็นทีม เพ่ือให้พระผู้ใหญ่ซึ่งไม่สามารถปรับตัวได้อย่างฉับพลันทันที 
แต่มีองค์ความรู้ถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้อย่างดีสามารถใช้บทบาทในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้  
   - การจัดฝึกอบรมให้กับครูอาจารย์เพ่ือการปรับตัวในการสอนออนไลน์ 
   ๔. การปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนิสิต และนิสิตกับนิสิตด้วยกันเอง ซึ่งสถานการณ์โควิด 
ได้เกิดขึ้นในช่วงการรับนิสิตใหม่ ท าให้ไม่สามารถเปิดให้นิสิตรุ่นใหม่ได้เข้ามาเรียนรวมกันได้ กว่า ๑ ปีที่นิสิต
เรียนผ่านออนไลน์จึงท าให้แทบไม่มีการท าความรู้จักกัน วิทยาลัยจึงได้พยายามหากิจกรรมเพ่ือสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 
  ๕. การปรับรูปแบบการเรียนการสอน วิธีการสอนแบบดั้งเดิมหรือออนไซต์คืออาจารย์วางแผนการสอน
ตามเวลาพร้อมด้วยสอดแทรกกิจกรรมในห้องเรียน ส่วนการสอนออนไลน์จะมีปัจจัยปัญหาของผู้เรียน  
เช่น อุปกรณ์ร้อนหรือแบตหมด สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดี หรือสภาพแวดล้อมที่บ้านไม่เอื้ออ านวยในการเรียน 
เป็นต้น จึงต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะที่เรียกว่า “ห้องเรียนนิเวศน์” กล่าวคือ  
นิสิตที่พักอาศัยอยู่ใกล้กันหรือละแวกเดียวกันให้มาเรียนออนไลน์ด้วยกันจ านวนหนึ่ง และครูอาจารย์ที่อยู่ใกล้
ให้มาเป็นพ่ีเลี้ยงเด็กดังกล่าว เพ่ือสร้างระบบห้องเรียนนิเวศน์ สร้างบรรยากาศกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก
ได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ได้ปรับวิธีการสอนโดยแบ่งเวลาส าหรับเนื้อหาและกิจกรรมให้เหมาะสมเพ่ือดึงดูด
ไม่ให้เด็กเบื่อ ทั้งนี้ กล่าวได้ว่าการเรียนการสอนออนไลน์นั้นครูอาจารย์ต้องเตรียมตัวหนักกว่าการ สอน 
ออนไซต์เพื่อรักษาคุณภาพการเรียนการสอนออนไลน์ไม่ให้ลดลงกว่าการสอนออนไซต์ 
  ๖. การใช้วิกฤติเป็นสะพานเชื่อมโลก วิทยาลัยมีการเชื่อมต่อกับต่างประเทศมากขึ้นซึ่งการออนไลน์
ได้ช่วยในเรื่องนี้อย่างมาก ส่งผลให้คุณภาพนิสิตดีขึ้นผ่านกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างชาติ   
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องภาษา ซึ่งในภาวะปกติมีค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้สอนต่างชาติค่อนข้างสูงมาก 
  ๗. ต้นทุนในการจัดการศึกษาต่ า แต่ปัญหาปากท้องรุนแรง เนื่องจากนิสิตส่วนใหญ่ไม่ได้มาจาก
ครอบครัวที่ร่ ารวย มีต้นทุนทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่ ามาก ซึ่งในภาวะปกติยังสามารถท างานหารายได้เสริม 
แต่เมื่อเกิดสถานการณ์ท าให้สถานประกอบการที่เคยท างานปิดหลายแห่ง ท าให้ไม่มีรายได้ส่งตัวเองเรียน 
(ค่าเทอม ๔,๕๐๐ บาท) วิทยาลัยจึงได้มีการด าเนินการช่วยเหลือเด็ก เช่น  



๔๗ 
 
    - เปิดกองทุนให้ยืมเพ่ือให้เด็กขายออนไลน์ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมการขายออนไลน์ 
และให้เขียนแผนธุรกิจ ซึ่งก็ท าให้เด็กพอมีรายได้พอเลี้ยงตัวเองได้  
   - ตั้งกองทุนสะสมทรัพย์ให้เด็กฝากเงินเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท โดยให้ดอกเบี้ยเดือนละ ๒๐๐ บาท 
เมื่อฝากครบ ๔ เดือน เด็กจะมีเงินเป็น ๔,๘๐๐ บาท วิทยาลัยจะหักเป็นค่าเทอม ๔,๕๐๐ บาท  
และน าเข้าบัญชีให้เด็ก ๓๐๐ บาท ดังนั้น เด็กจะได้ดอกเบี้ย ๓๐๐ บาททุกเทอม 
   - ตั้งวิสาหกิจให้เด็กมาขายของหรือขายกาแฟ และเมื่อวิทยาลัยต้องซื้อของจะก าหนดโครงการ
โดยซื้อจากเด็ก เช่น การสั่งน้ าหรือกาแฟ เป็นต้น 
   ทั้งนี้ หากไม่มีการช่วยเหลือในลักษณะดังกล่าวอาจท าให้เด็กบางคนต้องออกจากการศึกษา  
ซึ่งสถานการณ์โควิดได้ท าให้เด็กจ านวนไม่น้อยต้องออกจากระบบการศึกษา 
 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  กีรติวินทกร  

(ผู้ด าเนินรายการ) 

      การศึกษาของประเทศไทยมีความหลากหลาย และปัญหา
ของโควิด ๑๙ ท าให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัว แม้กระทั่งผู้เรียนเอง  
ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละคนหรือองค์กร 
แต่ส่วนที่ส าคัญคือสังคมซึ่งต้องปรับตัวมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ปกครองและปัญหาเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี โควิด ๑๙ ก็ท าให้ 
ภาคการศึกษาไทยเข้มแข็งขึ้น เป็นโอกาสที่ท าให้การศึกษาของไทย

เจริญก้าวหน้าต่อไป ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ว่าคนไทยสามารถท าได้ แต่ทั้งนี้ เป็นธรรมดาของการเปลี่ยนแปลง  
ที่ย่อมมีผู้ต่อต้าน แม้กระทั่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัย แต่สุดท้ายแล้วทุกคนต้องช่วยกันเพ่ือผลักดันการศึกษาไทย
ให้เดินหน้าและสนองตอบทิศทางการพัฒนาประเทศต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๘ 
 
 

 

 

 ๑. การจัดการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์นี้เป็นสิ่งที่เหมาะสม มีประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรม  
โดยควรจัดการเรียนการสอนตามช่วงวัย 
  ๒. ควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการวัดประเมินผลโดยให้อ านาจแก่สถานศึกษา โดยกระทรวงเป็นผู้ออก
กฎเกณฑ ์
  ๓. รัฐควรปรับเปลี่ยนวิธีคิดเป็นส าคัญโดยเฉพาะการมีรูปแบบ Platform การเรียนรู้ของคนไทย 
โดยกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการประสานกันและสร้างหลักของชาติได้ 
 ๔. รัฐควรจัดตั้งศูนย์วัสดุ-อุปกรณ์โครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในการจัดหารายการจัดซื้อ 
และจ าหน่ายในราคาพิเศษ ส าหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยไม่เกิดภาระต่อการดูแล 
และซ่อมบ ารุง เพื่อตั้งเป้าหมายให้นักเรียนและนักศึกษาสามารถเข้าถึง Laptop อย่างเท่าเทียมกัน 
 ๕. ควรมีการปรับเปลี่ยนหลักการเรียนการสอนออนไลน์ ให้เป็นแบบการสื่อสารสองทาง  
(Two-way Communication)  คือ  ผู้ สอนและผู้ เ รี ยนควรมีปฏิสั ม พันธ์ ร่ วมกัน  สามารถพูดคุ ย  
ซักถามร่วมกันได้ในขณะที่สอนอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้ เรียนกล้าที่จะซักถามกับผู้สอนได้สะดวกขึ้น  
และเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนใส่ใจกับการเรียนการสอนมากขึ้น 
 

 

 

 

 

 ๑. ระบบประกันคุณภาพภายในที่เกี่ยวกับการวัดทักษะดิจิทัล รวมถึงนักศึกษาที่เรียนภาคปฏิบัติ  
ในสาขาวิชาต่าง ๆ ท าการฝึกปฏิบัติได้ยากมากในสถานการณ์โควิด เนื่องจากต้องมีการสอบปฏิบัติวัดทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยังไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะสามารถใช้ในการ
สอบออนไลน์ได้ และไม่สามารถสอบได้ด้วยโทรศัพท์มือถือ มีเพียงการมาสอบออนไซต์ที่มหาวิทยาลัยเท่านัน้
จึงจะวัดผลได้จริง จึงไม่สามารถวัดผลได้เนื่องจากจ าเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายเพ่ือความปลอดภัยจากโรค 
จึงจะขอค าแนะน าเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว 
   ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  ค าฝอย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ต้องยอมรับว่า 
มีความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ส าหรับ สจล. ได้อนุญาตให้นักศึกษาสามารถยืมใช้อุปกรณ์ได้   
แต่มหาวิทยาลัยก็มีความพร้อมไม่เท่ากัน การแบ่งปันทรัพยากรระหว่างมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน  

ประเด็นค าถามจากการเสวนา 

 

การแสดงความคิดเห็นโดยผู้เข้าร่วมเสวนา 

 



๔๙ 
 
จึงเป็นทางออกหนึ่งที่สามารถท าได้ ทั้งนี้ การบริหารจัดการทรัพยากร (Resource Management) นั้น 
มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องลงทุนในบางเรื่อง เพ่ือการเรียนรู้ของนักศึกษา และนักศึกษาที่ขาดโอกาส  
อนึ่ง  บางหน่วยงานมีการสนับสนุนการเรียนออนไลน์ แต่การประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่ วถึง เช่น  
การแจกอินเทอร์เน็ตของ กสทช. เป็นต้น 
   ส าหรับประเด็นการประกันคุณภาพนั้น สจล.ได้ยกเลิกการประกันคุณภาพแล้ว ๒ ปี   
ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยด าเนินการหาวิธีการทดสอบโดยไม่จ าเป็นต้องเป็นไป
ตามเกณฑ์เหล่านั้น ซึ่งสามารถใช้วิธีการทางออนไลน์ได้หลายอย่าง อาทิ การส่งการบ้าน การท า Project ออนไลน์ 
การสอบวัดผล รวมถึงการใช้ Open source ซึ่งกฎเกณฑ์ในสถานการณ์ปัจจุบันค่อนข้างเอื้อส าหรับ 
การออกแบบการเรียนรู้และการวัดผลรูปแบบใหม่เพ่ือให้ได้ Outcome ตามที่ก าหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ 
สภามหาวิทยาลัย 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  กีรติวินทกร ผู้ ด าเนินรายการ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า  
เกณฑ์ประกันคุณภาพคือการวัดผลลัพธ์ โดยวิธีการที่มหาวิทยาลัยใช้คือการสอบด้วย Software  
ซึ่งต้องท าการสอบที่มหาวิทยาลัยเท่านั้น ซึ่งตามเกณฑ์ประกันคุณภาพแล้วสามารถเปลี่ยนวิธีการสอบได้ 
กล่าวคือ ท าอย่างไรก็ได้ให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เกณฑ์ประกันคุณภาพก าหนดไว้ซึ่งสามารถเปลี่ยนวิธีหรือรูปแบบได้ 

  ๒. ปัจจุบันการเรียนการสอนนักศึกษาใหม่ถือเป็นปัญหากับเด็กมาก โดยเฉพาะเด็กที่เข้าชั้นปีที่ ๑ 
ในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่เคยได้พบปะเพ่ือนและอาจารย์ โดยอาจารย์ให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ ในการนี้ 
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ มีวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร 
  ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  ค าฝอย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ให้ข้อมูลว่า สจล. ได้จัดกิจกรรมทางออนไลน์หลายกิจกรรม เช่น การรับน้อง
ออนไลน์ กีฬาสีออนไลน์ ปลูกต้นไม้ออนไลน์ การออกค่ายออนไลน์ อย่างไรก็ตาม บางครั้งก็อนุญาตให้เด็ก
เข้ามาในสถาบันได้ในจ านวนที่ไม่ละเมิดกฎเกณฑ์ส าหรับบางภาควิชาที่ต้องลงมือปฏิบัติในห้องแล็บ  
โดยให้อาจารย์ผลัดกันเข้ามาสอนเด็ก นอกจากนี้  หากเป็นการลงมือปฏิบัติชิ้นส่วนที่ไม่ใหญ่มาก 
มหาวิทยาลัยจะน าชิ้นส่วนดังกล่าวส่งไปรษณีย์ ให้ เด็กท าที่บ้านและส่งกลับมาให้อาจารย์ตรวจ  
อีกทั้งมีกิจกรรมโฮมรูมผ่านระบบออนไลน์และการแบ่งกลุ่มให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นหรือหารือกัน  
ตลอดจนมีกิจกรรมที่ท้าทายเด็กด้วย เช่น การสอบ Project พร้อมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จึงสรุปได้ว่า  
ใช้วิธีการออนไลน์ในการพบปะและสื่อสารกับเด็กในสถานการณ์เช่นนี้ 
   พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญา 
ศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 
   ๑) วิทยาลัยได้จัดพิธีไหว้ครูออนไลน์เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสรู้จักกัน โดยให้นิสิตที่บ้านอยู่ใกล้กัน  
จับกลุ่มกันท าคลิปวิดีโอหรือมิวสิควิดีโอส่งประกวดทางเพจของวิทยาลัย กิจกรรมนี้จึงท าให้เด็กตื่นตัว 
ที่จะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 



๕๐ 
 
    ๒) เกณฑ์ประกันคุณภาพการวัดทักษะดิจิทัล มหาวิทยาลัยต้องปรับกระบวนการประเมิน  
ให้อ่อนตัวและวัดผลตามบริบทที่แท้จริง เช่น การที่นักศึกษาเข้าเรียนออนไลน์และสามารถท ากิจกรรม  
ผ่านออนไลน์ได้ก็อาจประเมินได้ว่านักศึกษามีทักษะความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถวัดผลการเปลี่ยนแปลงได้ 
กล่าวคือ จากไม่รู้มาเป็นรู้ แต่จะรู้มากเท่ากับการเรียนออนไซต์อาจเป็นไปไม่ได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัย  
และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาควรวางระบบการประเมินที่เหมาะสมกับ
บริบทปัจจุบันก็จะท าให้การประกันคุณภาพด าเนินไปได้ตามตัวชี้วัด 
   นายกู้ศักดิ์  สารกิติพันธ์ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  ให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมว่า ปัญหานี้เกิดกับทุกหน่วยงาน เช่น เด็กประถม ๑ ยังไม่เคยมาเรียนที่โรงเรียนเลยตลอด ๒ ปี  
แต่ต้องจ่ายค่าเทอมด้วย ดังนั้น เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก โดยกิจกรรม  
ที่โรงเรียนได้จัดขึ้นในเทศกาลต่าง ๆ จะให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์ทางออนไลน์ เช่น การขายของของออนไลน์  
ก็ได้ผลระดับหนึ่งโดยอย่างน้อยจะมีกลุ่มเพ่ือนที่รู้จักสนิทกัน ไม่ให้ห่างเหินไปจนความรักระหว่างกลุ่มเพ่ือน
เจือจางไป ทั้งนี้ โรงเรียนได้พยายามสอนเด็กว่าการเจริญเติบโตต่อไปจ าเป็นต้องมีพรรคพวกเพ่ือนพ้อง  
ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  กีรติวินทกร ผู้ ด าเนินรายการ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า  
เปลี่ยนกิจกรรมที่ต้องมาเจอกันเป็นการออนไลน์ และให้เด็กได้รู้จักและเรียนรู้อุปนิสัยกันจากการเล่นเกมส์ 
การวางแผน การแบ่งหน้าที่ 

 ๓. การรับมือกับปัญหาการเรียนออนไลน์ในกรณีที่นักเรียนขาดความพร้อมทางด้านเครื่องมือ  
ระบบฐานรากของความพร้อมในตัวนักเรียนและครอบครัว จะมีแนวทางอย่างไร และหน่วยงานที่ควรเข้ามา
มีส่วนร่วมกับโรงเรียนคือหน่วยงานใดบ้าง 
   รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ โฆษกคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ได้แสดงความคิดเห็นว่า เป็นโอกาสกับความท้าทาย  
สิ่งใดที่เป็นความท้าทายที่รุนแรงก็จะมีผลสัมฤทธิ์ที่รุนแรง ซึ่งต้องยอมรับว่าความไม่เท่าเทียมกันมีอยู่จริง  
ไม่เฉพาะความพร้อมของระดับการศึกษา แต่รวมถึงความพร้อมทางรายได้ด้วย จึงเห็นว่าประเทศไทย  
ควรมีนโยบาย ดังนี้  
   ๑) รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนอินเทอร์เน็ต ซึ่ งขณะนี้เทคโนโลยีมีการขยายตัวที่สูงขึ้นนั้น
หมายความว่าราคาที่จะเข้ามาใช้อินเทอร์ เน็ตจะถูกลง มีการขยายสัญญาณที่ครอบคลุมมากขึ้น  
แต่การจะเข้าถึงนั้นรัฐบาลต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ระดับประถมและมัธยมได้ใช้ฟรี ส่วนระดับอุดมศึกษา  
ให้ใช้ในราคาถูก เพราะนักศึกษาสามารถเรียนด้วยและท างานไปด้วยได้ 
   ๒) ต้องพัฒนาการเรียนการสอนในทุกระดับ โดยเห็นว่าในระดับอุดมศึกษาสามารถพัฒนา
และส่งเสริมได้ แต่ในระดับต่ ากว่านั้นโดยเฉพาะโรงเรียนที่ห่างไกลได้รับงบประมาณไม่มาก จะท าอย่างไร  
จึงจะสามารถยกระดับและพัฒนาครูอาจารย์ในการจัดท าสื่อออนไลน์ให้มีจ านวนและมีคุณภาพมากขึ้น 



๕๑ 
 
   ส าหรับโครงการ One Platform มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กทุกคนสามารถเข้าเรียนกับครู 
ที่มีชื่อเสียงหรือมีประสบการณ์การถ่ายทอดที่ดีและมีคุณภาพดีร่วมกันได้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
การอุดมศึกษาฯได้ให้ความเห็นไว้ว่ากระทรวงฯมีบุคลากรที่มีคุณภาพจ านวนมาก มีนวัตกรรมที่มีประโยชน์
จ านวนมากทั้งจากบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา ซึ่งหากน ามาพัฒนาหรือยกระดับก็จะเกิด
ประโยชน์มาก ซึ่งสรุปได้ว่า  
   ๑) ทุนมนุษย์ของไทยไม่ใช่ไม่สามารถพัฒนาได้ เราสามารถพัฒนาบุคลากรและสามารถแข่งขันได้ 
   ๒) การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศหรือนักวิจัยในประเทศสามารถยกระดับไปสู่ระดับโลกได้ 
งานวิจัยก็สามารถยกระดับในเชิงพาณิชย์ได้ 
   การเรียนออนไซต์ก็เป็นสิ่งส าคัญ แต่ในบริบทและแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปในการจะต้องมี
ระบบออนไลน์มากขึ้น ซึ่งเมื่อด าเนินการไปเรื่อย ๆ จะเกิดความเคยชินกับการสร้างกิจกรรมทางออนไลน์ 
และสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นกว่าเดิม เช่น การน าเสนองานของเด็กในการเรียนออนไซต์จะท าได้กับเด็ก  
ในห้องเรียนจ านวนหนึ่ง แต่ระบบออนไลน์สามารถท ากิจกรรมข้ามคณะหรือมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศ  
และต่างประเทศได้ รวมถึงการเรียนรู้จากครูอาจารย์ระดับโลกด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยมาก เด็กจะมีทักษะ 
ของสังคมโซเชียลและสังคมโลก รู้จักวัฒนธรรม และมีแนวทางการเรียนรู้แบบสากล (Global) แต่อย่างไรก็ดี   
ในเชิงนโยบายนั้นรัฐบาลจะต้องลงทุน  

  ๔. ขอค าแนะน าการเรียนทางห้องปฏิบัติการที่จ าเป็นต้องเรียน On site เพ่ือฝึกทักษะให้กับ
นักศึกษาในช่วงการระบาดของโควิด ๑๙ 
  ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  ค าฝอย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ให้ข้อมูล สจล. มีมาตรการการให้นักศึกษาเข้ามาฝึกปฏิบัติ ดังนี้ 
   - ลดจ านวนนักศึกษาที่เข้าฝึกปฏิบัติต่อห้อง ซึ่งจะส่งผลต่อการฝึกปฏิบัติในช่วงโควิดมีต้นทุน  
ที่สูงขึ้น เนื่องจากต้องมีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาให้เข้ามาฝึกปฏิบัติหลายรอบ โดยมีนักศึกษาไม่เกิน ๒๕ คนต่อห้อง  
   - สุ่มตรวจ ATK อย่างสม่ าเสมอตาม Ratio ที่อาจแพร่เชื้อโควิดได้ ๑ : ๑๖ คน  
   - สแกนแอปพลิเคชันของสถาบันในการเข้าออกทุกอาคาร ซึ่งเมื่อพบผู้ติดเชื้อจะสามารถ  
สอบย้อนกลับเพื่อหากลุ่มเสี่ยงได้ 
   - เมื่อพบผู้ติดเชื้อจะปิดห้องเรียนนั้น และท าความสะอาด ซึ่งหากมีผู้ติดเชื้อจ านวนมากกว่า  
ที่แพทย์ได้ก าหนดไว้ จะปิดสถานที่เป็นระยะเวลาหนึ่ง (Seal)  
   - ติดตามการฉีดวัคซีนของนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
   - จัดท ามาตรการเพ่ือเป็น Code of practice ให้กับคณาจารย์และผู้บริหาร 
   ทั้งนี้ เมื่อรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการแล้ว สจล.จะเปิดการเรียนการสอนกลุ่มที่ต้องมีการฝึกปฏิบัติก่อน 
ส่วนการเรียนเนื้อหาสามารถเรียนออนไลน์ได้ในบางวิชา ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าจะต้องปรับตัวเพ่ืออยู่กับโควิด
ให้ได้ต่อไปภายใต้มาตรการที่รัดกุม 



๕๒ 
 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  กีรติวินทกร ผู้ ด าเนินรายการ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า  
การเข้าห้องปฏิบัติการของ มจธ. ขณะนี้ได้จัดให้เรียนในช่วงเวลาปกติ ส่วนวิชาทฤษฎีก าหนดให้ออนไลน์
ในช่วงเย็น ซึ่งเป็นภาระกับนักศึกษาอยู่บ้างแต่เพ่ือให้สามารถเข้ามาลงมือฝึกปฏิบัติอันจะท าให้เกิดทักษะ
ส าหรับบางวันที่ต้องให้นักศึกษาเข้ามาในสถาบันได้ก าหนดเป็นกลุ่มและให้ลงชื่อเข้าออก ซึ่งมหาวิทยาลั ย 
จะมีงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้มีมาตรการที่เข้มงวด และเมื่อเกิดปัญหาก็มีการติดตามและแก้ไขปัญหา
อย่างรวดเร็ว 

  ๕. ควรใช้รูปแบบในการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างไรให้น่าสนใจในสถานการณ์โควิด ๑๙ 
  พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญา 
ศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในแต่ละรายวิชา 
จะก าหนดสัดส่วนเนื้อหากับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การระดมความคิดเห็น การถอดบทเรียน การชมคลิปวิดีโอ 
การเล่นเกม สร้างความตื่นเต้นน่าสนใจให้เหมือนการชมละคร เพ่ือไม่ให้เด็กเบื่อและปิดจอไปในที่สุด  
ดังนั้น ครูจึงต้องท างานหนักเพ่ือหากิจกรรมให้เด็กมีส่วนร่วม โดยมีหลายแอปพลิเคชันที่สามารถน ามาใช้ได้
ซึ่งขึ้นอยู่กับทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของครูอาจารย์ด้วย 
   ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ค าฝอย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า นอกจากการใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีในการสอนแล้ว  
ได้ใช้วิธีการที่เรียกว่าการเรียนเป็นวงกลม คือ ให้เด็กนักเรียนสลับมาเป็นผู้สอนบ้าง ซึ่งประเทศญี่ปุ่ น  
เรียกว่า ริงโกะ โดยอาจารย์จะมอบหมายหัวข้อหรือตั้งค าถามให้นักเรียนเตรียมการสอนเพ่ือน  
โดยต้องก าหนดเวลาเตรียมตัวไม่นานและชี้แนะช่องทางการสืบค้นเนื้อหาของเรื่องดังกล่าวให้กับเด็ก  
ซึ่งเด็กจะได้สัมผัสความรู้สึกว่าชอบการเป็นครูหรือไม่ อีกทั้ง จะเข้าใจครูผู้ส อนเมื่อท าการสอนแล้ว 
นักศึกษาปิดกล้อง โดยสรุปคือ ในแต่ละคาบเรียน (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที) จะมีการสอนเนื้อหา กิจกรรม  
และการมอบหมายงาน 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ โฆษกคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
   ๑) สิ่งที่จะท าให้การเรียนการสอนออนไลน์ไม่น่าเบื่อ คือ  
   ๑.๑) ครูต้องไม่ใช้การพูดในออนไลน์ แต่ต้องจัดกิจกรรมการสอนโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม  
ท ากิจกรรมการสอนด้วย 
   ๑.๒) ต้องจัดระยะเวลาการเรียนเนื้อหาและท ากิจกรรมอย่างเหมาะสม 
  ๒) การเรียนออนไลน์ท าให้การประเมินผลการเรียนดีขึ้น เนื่องจากการเรียนรูปแบบปกติ  
ที่ผ่านมามุ่งเน้นการเรียนเนื้อหาเพื่อสอบกลางภาคและปลายภาค แต่การเรียนการสอนออนไลน์ได้ท าให้ 
   ๒.๑) เกิดการประเมินเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม รายกิจกรรม หรือรายครั้ง โดยพิจารณาจาก
ทักษะและการมีส่วนร่วม 
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    ๒.๒) สามารถประเมินรูปแบบการเรียนการสอนแต่ละครั้งได้ 
   ๒.๓) เกิดรูปแบบการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้เด็ก  
ได้แก้ตัวหากยังไม่สามารถบรรลุได้ 
    ๓) กระบวนการเรียนการสอนออนไลน์จะส่งผลท าให้เด็กมีสมรรถนะการเรียน รู้ที่ดีขึ้น  
มีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น สามารถค้นคว้าข้อมลูรวมถึงกิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อมาแสดงในคาบเรียนออนไลน์ 
   ๔) สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงผลิตโดยครูผู้สอนเท่านั้น แต่ผู้เรียนจะเป็นผู้ผลิตสื่อการเรียน  
การสอนด้วย ท าให้เกิดความรู้และความคิดเห็นที่หลากหลาย 
   จึงสรุปได้ว่าการเรียนออนไลน์ท าให้เด็กได้เรียนรู้มากกว่าการเรียนในห้องเรียนตามหลักสูตร  
และการประเมินมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา 
   นายกู้ศักดิ์  สารกิติพันธ์ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  ได้แสดง 
ความคิดเห็นว่า ครูบางท่านได้ใช้เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์ที่แหวกแนวจากวิถีปกติ เช่น การร้องเพลง  
ซึ่งท าให้เด็กตื่นตาตื่นใจและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  กีรติวินทกร ผู้ด าเนินรายการ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า  
การเรียนการสอนออนไลน์เป็นโอกาสและความท้าทาย และเป็นหลักส าคัญ (Milestone) ของการศึกษาไทย 
ที่จะท าให้เกิดความทันสมัยมากขึ้น แต่อาจติดปัญหาในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นโจทย์ที่รัฐบาลต้องช่วยสนับสนุนและลงทุนเพ่ือให้ครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษา 
ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน 

  ๖. ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคแรงงานได้ยอมรับประกาศนียบัตรหรือใบรับรองจบหลักสูตรการเรียน
หรือการฝึกอบรมออนไลน์หรือไม่ และมีแนวทางการผลักดันประเด็นดังกล่าวหรือไม่อย่างไร 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ โฆษกคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ได้แสดงความคิดเห็นว่า ข้อมูลจาก THAI MOOC ทราบว่า
ขณะนี้มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิทยาลัยชุมชน และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ เน้นการเก็บประกาศนียบัตรและสมรรถนะ ซึ่ งสถานการณ์โควิด 
ก็เป็นแรงผลักดันหนึ่งที่ท าให้เกิดกระบวนการดังกล่าว และเชื่อว่าอีกไม่นานจากนี้การเรียนออนไลน์  
จะเป็นโลกเสมือนจริง และอาจไม่กลับไปเรียนแบบ Onsite อีก ยกเว้นวิชาที่ต้องมีการฝึกปฏิบัติ 
ท่ียังจ าเป็นต้อง Onsite แต่อาจเพิ่มรูปแบบนอกจากฝึกปฏิบัติในสถาบันการศึกษาแล้ว อาจเป็นการเข้าไป
ฝึกปฏิบัติโดยท างานจริงในสถานประกอบการแล้วได้ใบรับรองหรือเก็บเครดิตได้ 
  นายกู้ศักดิ์  สารกิติพันธ์ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  ได้แสดง 
ความคิดเห็นว่า  หลักสูตรการเรียนออนไลน์และจ านวนเด็กที่ลดลงในปัจจุบัน อาจส่งผลกระทบต่อโรงเรียน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนเอกชน เพราะการเรียนออนไลน์มีราคาถูก 
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    ๗. ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนออนไลน์ไม่ค่อยดีนัก ควรเพ่ิมเทคนิคใดในการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์  
 พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญา 
ศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แสดงความคิดเห็นว่า การเรียนออนไลน์ 
ต้องไม่มุ่งวัดความส าเร็จของรายวิชาด้วยผลสมฤทธิ์ทางการเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ให้ใช้ระบบการประเมิน
เพ่ือการพัฒนา โดยพิจารณาว่าความรู้ที่เด็กได้รับก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเด็กหรือไม่ เช่น มีวินัย  
มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ มากขึ้นหรือไม่ โดยวัดจาการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่น ๆ ที่ไม่จ าต้องใช้คะแนนเป็นหลัก 

  ๘. มีวิธีการหรือแนวทางอย่างไรในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสขาดแคลนสื่อออนไลน์ในการเรียน 
  ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  ค าฝอย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ข้อมูลว่า สจล. ได้มีการช่วยเหลือนักเรียน เช่น การส่ง SIM อินเทอร์เน็ตให้กับ
นักเรียน การลดค่าเทอม ให้ยืมคอมพิวเตอร์ เพ่ือพยายามปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงการศึกษา 
แต่ในระดับโรงเรียนนั้น ภาครัฐจะต้องด าเนินการช่วยเหลือสนับสนุนทั้งด้านอุปกรณ์ เทคโ นโลยี  
โครงสร้างพ้ืนฐาน และอินเทอร์เน็ต 

  ๙. การเปลี่ยน Learning Lost เป็น Learning Gain ด้านเทคโนโลยีของนักเรียน ในช่วงสถานการณ์
โควิด ๑๙ มีแนวทางอย่างไร 
  ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  ค าฝอย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ข้อมูลว่า การจัดทีมอาจารย์รุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ให้ร่วมกันสอนในแต่ละรายวิชา  
อันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ ซึ่งท าให้เกิด Technology Gain และ Collaboration Gain ด้วย 
นอกจากนี้ ต้องปรับเปลี่ยนการวัดผลและการให้คะแนน โดยลดคะแนนสอบและเพ่ิมคะแนนงานที่ได้รับ
มอบหมายมากขึ้น อย่างไรก็ดี เมื่อนักศึกษาไม่ได้เข้ามาในมหาวิทยาลัยท าให้ค่าใช้จ่ายบางอย่างลดลง  
เช่น ค่าสาธารณูปโภค แต่ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีมีมากขึ้น เช่น การจัดเก็บข้อมู ลห้องเรียนออนไลน์  
(Storage Data) และค่าลิขสิทธิ์ Software จึงถือได้ว่าเป็น Learning Lost อย่างหนึ่ง มหาวิทยาลัยจึงได้คิด  
และสร้างขึ้นใช้เอง เช่น ระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ ระบบติดตามการสอน/การให้การบ้าน/การให้คะแนน เป็นต้น 
ซึ่งถือได้ว่าเป็น Gain อย่างหนึ่งที่ท าขึ้นเพื่อลด Cost อย่างไรก็ดี อาจกล่าวได้ว่า Our lost is our gain 

  ๑๐. One Country One Platform ที่จะช่วยยกระดับการศึกษา จะสามารถด าเนินการได้อย่างไร 
   รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ โฆษกคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ได้แสดงความคิดเห็นว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเกิดขึ้นและการพัฒนา 
Software หรือ Platform จ านวนมาก ซึ่งส่งผลดีคือ ท าให้ประเทศลดการซื้อ สร้าง และพัฒนา Software 
หรือ Platform แต่มีข้อเสียคือท าให้เกิดความซ้ าซ้อนหลายระบบหลาย Platform ดังนั้น เมื่อเราไม่สามารถ
หลีกหนีการเรียนการสอนออนไลน์ได้อีกต่อไป เพราะทิศทางโลกมีการขยายตัวขึ้นซึ่งท าให้เกิดโอกาสได้รับ
ความรู้ที่มีมาตรฐานในราคาถูก จึงมีข้อเสนอให้มีการวางโครงข่าย Uninet ซึ่งเชื่อมต่อกับอุดมศึกษา 
และมัธยมศึกษาให้เกิดความครอบคลุมและทั่วถึง กล่าวคือ การใช้ถนนร่วมกันทั้งระบบการศึกษา 
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และมี Platform กลางที่สามารถเรียนได้ทุกวัยและเมื่อใดก็ได้ โดยให้สามารถมี Platform ย่อยเข้ามาร่วมด้วย
ได้ในรูปของ Micro Service เช่น กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน กลุ่มโรงเรียน แต่ทั้งหมดอยู่ใน Gateway เดียวกัน โดยมีการจัดเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) เพื่อประเมินผู้เรียน ประเมินหลักสูตร รวมถึงการเก็บข้อมูลความต้องการ
ของตลาดแรงงาน (Demand) เพ่ือการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาที่เรียนจบมีงานท ามีอาชีพ ดังนั้น  
One Country One Platform จึงท าให้เกิดความประหยัด เป็นการลงทุนที่ไม่ซ้ าซ้อนกันระหว่างอุดมศึกษา
และต่ ากว่าอุดมศึกษา ท าให้การศึกษาท าได้ง่ายและสะดวก ท าให้เกิด Content ทั้งจากผู้สอนและผู้เรียน
จ านวนมาก อีกทั้งเป็นการช่วยระบบการบริหารจัดการ Learning Management System (LMS) ด้วย 
ทั้งนี้ โดยไม่ควรสร้างระบบใหม่ แต่ควรยกระดับระบบเดิมที่มีอยู่ ซึ่งเห็นว่าสามารถท าได้ทันทีเพราะมีระบบแล้ว 
และมีโครงข่ายของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต้องให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือมีค่าใช้จ่ายที่ต่ ามาก  
และต้องสามารถเก็บเครดิตการศึกษาข้ามมหาวิทยาลัยได้ จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า One Country One Platform 
มีสาระส าคัญ คือ ๑) รัฐต้องลงทุน ๒) มีระบบเดียว และใช้งานร่วมกัน ๓) ต้องพัฒนาระบบเองด้วยคนไทย 
และ ๔) ต้องเกิดการศึกษาที่เชื่อมโยง ไม่แยกกลุ่มก้อน 

  ๑๑. ปัญหาการเรียนออนไลน์ของเด็กเล็ก ส่วนหนึ่งคือเรื่องการจัดการ และอีกส่วนหนึ่งคือความไม่
พร้อมของผู้ปกครองทั้งเรื่องเวลาและความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครอง ในการนี้ จะมีแนวทางหรือวิธีการ
จัดการอย่างไร 
 นายกู้ศักดิ์  สารกิติพันธ์ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  ได้แสดง 
ความคิดเห็นว่า เด็กเล็กหรือเนอสเซอรี่น่าจะมีพ่อแม่ที่อายุไม่มากนักซึ่งไม่น่ามีปัญหาเรื่องเทคโนโลยี  
แต่จะมีปัญหาเรื่องเวลาเป็นส าคัญ ผู้ปกครองส่วนหนึ่งจึงต้องจ้างพ่ีเลี้ยงหรือครูสอนพิเศษ ซึ่งสัดส่วนครูต่อเด็ก
ต้องไม่มากเกินไป มิฉะนั้น การดูแลเด็กวัยนี้จะด้อยประสิทธิผลลง ดังนั้น ปัญหาความไม่พร้อม 
ของผู้ปกครองในการเรียนการสอนออนไลน์ แนวทางการแก้ไขประการหนึ่งคือการหาครูพิเศษมาดูแลเด็ก 
  ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  ค าฝอย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้แสดงความเห็นเพ่ิมเติมว่า กิจกรรมทางกายภาพโดยเฉพาะเด็กเล็กที่เป็นช่วง
การพัฒนากล้ามเนื้อและพัฒนาทางด้านสังคม ดังนั้น พ่อแม่ผู้ปกครองจึงมีส่วนส าคัญโดยอาจร่วมกัน  
ระหว่างผู้ปกครองในหมู่บ้านเดียวกันให้เด็กได้ร่วมท ากิจกรรมร่วมกันบ้างในกลุ่มเล็ก ๆ โดยยังต้องระวั ง 
เรื่องความปลอดภัยจากโควิดด้วย  
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 
 
 

 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ โฆษกคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา  

  หากไม่มีสถานการณ์โควิด ๑๙ การเรียนการสอนจะเป็นแบบปกติ ซึ่งอาจท าให้ขาดโอกาสและความท้าทาย
จากการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ แต่ก็ไม่ปฏิเสธว่าการเรียนที่โรงเรียนเป็นสิ่งที่ดีมาก และเมื่อกลับมาเรียน 
ในโรงเรียนได้ปกติหรือเกือบปกติแล้ว สิ่งที่เกิดโอกาสและความท้าทายกับเด็ก คือ เด็กจะมีประสบการณ์
และสไตล์การเรียนออนไลน์ติดตัวด้วย เทียบได้กับการท างานออนไลน์ของผู้ใหญ่ที่ขณะนี้มีความคุ้นชิน  
กับการท างานที่บ้านเพราะสามารถบริหารจัดการเวลาได้อย่างดีและสามารถท างานได้หลายอย่างมากกว่า
การมาท างานที่ออฟฟิศ จึงกล่าวได้ว่า โควิด ๑๙ เป็นตัวเร่งให้เกิดความท้าทาย ประสบการณ์ใหม่ ๆ  
และเร่งให้รัฐต้องพิจารณาระบบการศึกษาและวางรากฐานระบบสารสนเทศของประเทศที่เป็นมาตรฐาน
และสามารถใช้ร่วมกันได้หลายหน่วยงาน ซึ่ง One Country One Platform ไม่ใช้เฉพาะเรื่องการศึกษาเท่านั้น 
แต่สามารถใช้ร่วมกันได้ทุกองค์กร โดยรัฐลงทุนและเก็บค่าใช้จ่ายตามสมควร อย่างไรก็ดี ขอให้ก าลังใจครู
อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหาร รวมถึงนักเรียนนักศึกษาทุกคน ซึ่งต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถ
หลีกหนีสังคมโลกดิจิทัลไม่ได้ จึงต้องอยู่และพัฒนาใช้กระบวนการเรียนรู้การท างานจากระบบดิจิทัล  
และใช้ประสบการณ์จากโควิดสามารถช่วยสร้างอาชีพและอนาคตต่อไป 

  ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  ค าฝอย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

  การเรียนการสอนออนไลน์ถือเป็นเครื่องมือ (Tool) ตัวหนึ่ง ซึ่งต้องพิจารณาว่าผู้ที่จะใช้เครื่องมือนี้
ต้องมีทักษะใดเพิ่มขึ้น จึงก่อให้เกิดการ DIY และแลกเปลี่ยนเทคนิคการเรียนการสอนระหว่างกัน ท าให้เกิด
วิธีการหรือเทคนิคใหม่ ๆ ขึ้น ซึ่งอาจารย์จะมีการปรับตัวเพราะเด็กสามารถ Record และดูอาจารย์สอน
ย้อนหลังได้ท าให้เกิดการเปรียบเทียบกับอาจารย์มหาวิทยาลัยอื่นหรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จึงท าให้  
การเรียนการสอนถูกพัฒนาขึ้นอัตโนมัติเพราะมีคู่เทียบ ท าให้เกิดการพัฒนาในตัวผู้สอนและผู้เรียน  
แต่อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนออนไลน์สามารถท าได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งต้องมีการคิดวิธีการ สอน 
หรือกิจกรรมที่จะเพิ่มทักษะให้กับเด็ก ประเด็นนี้จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายและเป็นที่น่ากังวลมาก  
  เครื่องมือ (Tool) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหลายอย่างเป็นการน าเข้า ซึ่งเชื่อว่าหลายมหาวิทยาลัย 
มีศักยภาพในการพัฒนา ประกอบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีจึงเป็นแรงผลักดันให้มหาวิทยาลัย
พัฒนาเองเพ่ือลดต้นทุน และเป็นประโยชน์กับนักศึกษา ดังนั้น จึงควรมองว่าการเรียนการสอนออนไลน์  
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ พัฒนาการศึกษา และพัฒนาอนาคต ขีดจ ากัดต่าง ๆ ก็จะลดลง 

การอภิปรายสรปุโดยวิทยากร 

 



๕๗ 
 
  นายกู้ศักดิ์  สารกิติพันธ์ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  

  หากสถานการณ์โควิดยังคงมีต่อไป เชื่อว่าการเรียนการสอนจะเป็นไปอย่างผสมผสาน รวมถึงการทดสอบ
วัดผลก็จะผสมผสานหลากหลายวิธี ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระของครูอาจารย์และโรงเรียน พ่อแม่
ผู้ปกครองก็ต้องเป็นตัวช่วยหนึ่งด้วย โดยการฝึกฝนให้เด็กมีวินัย มีความอดทนต่อความล าบาก และมีความ
รับผิดชอบ ซึ่งในภาวะวิกฤติเช่นนี้ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน 
  อีกมุมมองหนึ่งที่ถูกมองข้ามคือผู้ค้าขายในโรงเรียนต้องหยุดกิจการไม่มีรายได้เป็นระยะยาว  
ซึ่งเป็นกลุ่มที่น่าเห็นใจมากเช่นกัน 

  พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญา 

ศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  ประเทศภูฏานมีอินเทอร์เน็ตที่มีความแรงและเสถียรทั่วประเทศ ท าให้เด็กในหุบเขาสามารถใช้
อินเทอร์เน็ตได้เท่ากับคนที่อยู่ในเมือง สิ่งที่เป็นผลตามมาคือเด็กมีทักษะภาษาที่ดีมาก ดังนั้น หากจะให้
ความส าคัญกับระบบการศึกษาผ่านระบบดิจิทัลในอนาคตต้องย้อนกลับมาพิจารณาประเทศเราว่าปัญหา  
อยู่ที่ใด และต้องวางระบบให้เสถียรทั่วประเทศทั้งในแง่ก าลังคน ทรัพยากร และโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ 
เพื่อลดความเหลื่อมล้ าด้วยเทคโนโลยี 
 

 

 

 

 

 ๑. ควรส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงอุปกรณ์และการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นประเด็น  
ที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการเสวนาทางระบบออนไลน์ เกี่ยวกับวิธีการสนับสนุนการใช้อินเทอร์เน็ต
หรืออุปกรณ์ต่อไปในอนาคต  

 ๒. ควรมีการจัดระบบการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นให้ เป็นระบบเดียวกันและเชื่อมโยง 
ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศ ด้วยการก าหนด One Student ID และการสร้าง One Platform ให้ทุกคน
เข้าถึงหลักสูตรออนไลน์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ สามารถเรียนกับครูที่มีคุณภาพและเข้าถึงสื่อการสอนที่น่าสนใจ  
ได้เหมือนกัน รวมถึงสามารถ Reskill Upskill ได้ตลอดเวลา 

 ๓. ควรมีการออกแบบการเรียนและการวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนแบบออนไลน์ให้ครอบคลุม 
ทั้งการสอนและการวัดผลทักษะทาง Soft Skill บนแพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์  

 ๔. ควรมีการจัดตั้งศูนย์วัสดุ-อุปกรณ์โครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในการจัดหารายการจัดซื้อ 
และจ าหน่ายในราคาพิเศษ ส าหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยไม่เกิดภาระต่อการดูแล 
และซ่อมบ ารุง เพ่ือตั้งเป้าหมายให้นักเรียนและนักศึกษาสามารถเข้าถึง Laptop อย่างเท่าเทียมกัน 

 ๕. ควรมีการปรับเปลี่ยนหลักการเรียนการสอนออนไลน์ให้ เป็นแบบการสื่อสารสองทาง  
(Two-way Communication) โดยผู้สอนและผู้เรียนควรมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน สามารถพูดคุย ซักถามร่วมกัน
ในขณะที่สอนได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนการสอนมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาของคณะกรรมาธิการ 

 



๕๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๕ 

“ปัญหาด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤติ 

กับการแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร” 

วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา 

________________ 

วิทยากร 

  ๑. นายสมชาย  แสวงการ ประธานคณะกรรมาธกิารสทิธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ 
   และการคุม้ครองผู้บริโภค วฒุิสภา 

  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรชัญ์  ครุจิต รองคณบดีฝา่ยวางแผนและพัฒนา คณะนเิทศศาสตร์และ 
    นวตักรรมการจดัการสถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  
  ๓. ดร.ปิยพรรณ  หันนาคินทร์  Managing Director Operational Energy Group Limited  

   (จัดท าระบบ Jitasa.care)  
  ๔. นายประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์  ผู้อ านวยการบริหารสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชน 
    แห่งประเทศไทย 
  ๕. นายระวี  ตะวันธรงค์  นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์  
 

ผู้ด าเนินรายการ 

  ๑. นายสรุะ  เกนทะนะศิล  กรรมการสภาสถาบนัผู้ทรงคุณวฒุิ สถาบนัเทคโนโลยี 
  พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั (สจล.) และ 
   กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัย 
    และสรา้งสรรคแ์หง่ชาติ และที่ปรกึษาคณะอนกุรรมาธกิาร 
    การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  
  ๒. ดร.รัศมิมาลย์  เกี่ยวศรกีุล     อนุกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



๖๐ 
 
         

 

 

  

๕.๑  นายสมชาย  แสวงการ    

   ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา  

 

  ภาพรวมของกระบวนการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้น
ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่เกิดการระบาด
ระลอกแรก ทั้งรูปแบบการสื่อสาร และวิธีการสื่อสารที่เกิด
ความเปลี่ยนแปลงไป จากอดีตที่ผ่ านมาเคยเกิด วิกฤติ 
การแพร่ระบาดของโรคร้ายที่ เป็นปัญหาทางสาธารณสุข 
ของประเทศไทย ซึ่งแต่เดิมในยุคที่เทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้า 
เคยสามารถจัดการข้อมูลและควบคุมทิศทางของข่าวสารได้  
แต่ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาก้าวหน้า 

ส่งผลท าให้เกิดปัญหาในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐสู่ประชาชน พบว่าเกิดปัญหาการสื่อสาร ดังนี้  
  ๑. กระบวนการสื่อสาร รัฐขาดการรวมศูนย์สั่งการ จึงส่งผลให้ข้อมูลที่ถูกสื่อสารออกมาไม่มีความชัดเจน 
ประชาชนเกิดข้อสงสัย และเป็นช่องว่างให้ฝ่ายผู้ไม่หวังดีใช้เป็นช่องทางบูลลี่ (Bully) หรือบิดเบือนข้อมูล 
เช่น หากฉีดวัคซีนไปแล้วจะเป็นมะเร็ง หรือวัคซีนมาจากเซินเจิ้น เป็นต้น 

๒. เน้ือหาของสาร และการล าดับประเด็นส าคัญ การสื่อสารข้อมูลส าคัญโดยภาครัฐเป็นเรื่องส าคัญ
ท่ีจะท าให้ประชาชนได้รับรู้ถึงข้อมูลข่าวสาร เช่น สิทธิต่าง ๆ ตลอดจนการบริการรักษาพยาบาลที่ถูกต้องด้วย 

๓. ช่องทางและสื่อ ในยุคที่สื่อถือเป็นธุรกิจอย่างหนึ่ง การที่สื่อต้องเอาตัวเองรอดด้วยการหยิบยก 
ในสิ่งที่ไม่ควรน าเสนอ เช่น การหยิบยก Fake News ใน social ไปขยายผลต่อ จึงเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้  
 ข้อเสนอแนะ คือ  

๑. ในยามวิกฤติต้องรวมศูนย์สื่อในการสื่อสารข้อมูลและสั่งการ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้อง
ทั้งหมด แต่ในขณะเกิดวิกฤติจ าเป็นต้องมีการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาด้วยข้อเท็จจริงท่ีไม่สามารถ fake  
หรือหลอกลวงได้  

๒. รัฐต้องเตรียมแผนรองรับกับวิกฤติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเป็นระบบ มีหน่วยรับผิดชอบ
ด าเนินการ อย่างชัดเจน 
 
 
 

การอภิปรายแสดงความคิดเหน็โดยวิทยากร 

 



๖๑ 
 
๕.๒  ผศ.ดร.วรัชญ์  ครุจิต 

  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

  

  วิกฤติ COVID-19 เป็นวิกฤติโรคระบาดครั้งแรกที่ เป็น 
social media pandemic คือ  เป็ น โรคระบาดที่ เ จออิทธิพล 
ของ social media ทั้ง internet และ Facebook ซึ่งมีกูรูด้านวัคซีน 
กว่า ๑๐ ล้านคน และกูรูด้านการจัดการโรคระบาดอีกกว่า ๑๐ ล้านคน 
ในการให้ความเห็นซึ่งต่างคนก็ต่างพูด แม้แต่หมอก็ยังพูดขัดแย้งกัน 
จึงเป็นผลให้ประชาชนเกิดความสับสน ดังนั้น การสื่อสารจึงเป็น
เ รื่ อ ง ส า คัญที่ ฝ่ า ยบริ ห า รหรื อ รั ฐบ าลจะต้ อ งจั ดก าร ให้ ดี   
ทั้งนี้ ได้น าเสนอหลักการโมเดล 6S ดังนี้ 
  ๑. Single command โดยนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้น าประเทศ ผู้น ารัฐบาลต้องออกมาแถลง 
เป็น number one ที่ทุกคนต้องฟังและทุกคนต้องน าไปปฏิบัติ 
  ๒. Single massage คือ ต้องมีผู้แถลงหรือชี้แจง ซึ่งไม่ว่าจะเป็นนายกหรือโฆษกแต่ทุกคนต้องพูด               
ไปในทางเดียวกัน 
  ๓. Social monitoring คือ ต้องมีการติดตาม เฝ้าระวัง และตรวจสอบประเด็นต่าง ๆ 
  ๔. Social media communication คือ ต้องมีการแถลงบ่อย ๆ และข้อมูลต่าง ๆ ที่น ามาแถลง 
ต้องย่อยให้ชัดเจน เผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว  
  ๕. Structure massage คือ ข้อมูลต้องฟังแล้วเข้าใจง่าย 
  ๖. Spading send massage คือ ต้องหาความร่วมมือให้สื่อต่าง ๆ ช่วยกันหรือให้ความร่วมมือ 
ในการกระจายข่าว single ที่เป็นเรื่องเดียวกันไปให้ทั่วถึง 
  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการสื่อสารท าให้เกิดกระแสการร่วมมือกันเป็นพลังมวลชนอย่างรวดเร็ว 
และทั่วถึงแล้วก็ตาม แต่หากสถานการณ์ลากยาวก็ต้องมีการปรับกลยุทธ์ไม่ใช่ว่าจะสื่อสารในรูปแบบเดียวกนั
ได้เสมอ และบทเรียนที่ได้จากการสรุปสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 ปี ๒๐๒๑ คือ 
  ๑. การบอกความจริงด้วยข้อมูลจริงเป็นสิ่งส าคัญมาก worst case scenario จะเป็นอย่างไร  
ต้องเตรียมรับมืออย่างไร ซึ่งถือว่าข่าวร้ายที่จ าเป็นก็คือข้อมูลที่ส าคัญเหมือนกัน ประชาชนควรท่ีจะได้รับรู้ 
จึงจ าเป็นต้องพูดตรง ๆ เพราะว่าในสมัยนี้ปิดบังไม่ได้อยู่แล้ว 
  ๒. ในยามวิกฤติเรื่อง Fake News เป็นเรื่องที่ดาดหวังได้ว่าต้องเกิดขึ้นแน่นอน เพราะเมื่อไรมี crisis            
ต้องตามด้วยข่าวลือและตามด้วย Fake News ฉะนั้นแล้ว จึงต้องมีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบท าหน้าที่ 
monitor และตรวจจับ 



๖๒ 
 
  ๓. ในภาวะวิกฤติที่ลากยาวต้องมีคนที่ไม่พอใจแน่นอน เพราะฉะนั้นการสื่อสารต้องไม่ใช่ลักษณะ
ก าปั้นเหล็ก ต้องมีความถ่อมตน ไม่อารมณ์เสีย หรือไม่มีการข่มขู่  พูดไปตาม fact ไปตามตรง  
และต้องยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น แสดงความรับผิดชอบที่จริงจังและจริงใจด้วย 
  ๔. ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐ ควรมีระบบสื่อสารความเสี่ยง และควรมี
หน่วยงานระดับประเทศที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานจากทุกหน่วยทั่วประเทศ 
  ๕. ต้องมีความโปร่งใสในการสื่อสาร เปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้            
เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  กล่าวโดยสรุป ในอนาคตจะต้องมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่น “TRUST Model” ซึ่งประกอบด้วย 
Truth, Rumors, Understand, System, Transparency & Open data 
 
๕.๓  ดร.ปิยวรรณ  หันนาคินทร์  

  Manager Director of National Energy Group limited  

  และผู้ที่จัดท าระบบจิตอาสาดูแลไทย 

 

  ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ผ่านมา 
ไ ด้ มี ก า ร ร ว ม ตั ว กั น ข อ ง วิ ศ ว ก ร จ า ก ทุ ก ส า ข า  ทุ ก ส ถ า บั น  
ประมาณ ๓ ,๐๐๐ คน  เ พ่ือมาด า เ นิ นก า ร ใน  JITASA.CARE  
หรือจิตอาสาดูแลไทย ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ผ่าน Google map ได้ 
โดยจะให้ความช่วยเหลือ และการให้ข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มเดียวกัน 
กล่าวคือ การน าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล ส่งร่างผู้ เสียชีวิตไปยังวัด  
มีอาสาแพทย์เพ่ือช่วยดูแลผู้ป่วย และให้การปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ 
ซึ่งเป็นการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือ และได้ช่วยคนไปประมาณ

ครึ่งล้านคนแล้ว หากแต่ปัญหาของการด าเนินการ คือ หน่วยงานของรัฐไม่สามารถประสานงานกันภายใน
อย่างมีเอกภาพ จึงท าให้ไม่มีข้อมูลที่จะสื่อสารออกไปได้อย่างชัดเจน ซึ่งข้อมูลบางอย่างหน่วยงานรัฐ  
มีอยู่แล้วไม่จ าเป็นต้องเริ่มจากศูนย์ เช่น ข้อมูลทางทะเบียนของกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น 

 

 

 

 

 



๖๓ 
 
๕.๔  นายประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์  

  ผู้อ านวยการบริหารสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาส่ือมวลชนแห่งประเทศไทย 

 

  วิกฤติของการสื่อสารเกิดจากปัญหาการจัดการที่ไม่ดีพอ  
ดังนั้น หากมีการบริหารจัดการสถานการณ์ได้ดีแล้ว ย่อมไม่ก่อให้ 
เกิดวิกฤติ ซึ่งแท้จริงแล้วเรื่องของการสื่อสารเป็นเรื่องรอง ทั้งนี้พบว่า 
การจัดการสื่อสารที่เป็นปัญหา คือ 
         ๑. ท่าทีในการน าเสนอข้อมูลของผู้น าต้องท าให้ รู้สึกฟังแล้ว
สบาย รู้สึกดีขึ้น ผ่อนคลาย กระบวนการ ท่าที วิธีพูดต้องผ่อนคลาย
สบายใจ ฟังแล้วรู้สึกถึงความจริงใจซึ่งผู้น าเราออกเครียดทุกครั้ง  
นั่งตัวแข็งหรือยืนแข็งทื่อ ดังนั้น ผู้น าจะต้องเปลี่ยน mindset  
ของท่าทีในการสื่อสารกับประชาชน 
  ๒. โครงสร้างการจัดการสถานการณ์มีความหลากหลายไม่เป็นเอกภาพ แม้ว่าจะมี ศบค.  
มีพระราชก าหนดรวมศูนย์อ านาจไว้ที่ ศบค. ไว้ที่นายกรัฐมนตรีแล้วก็ตาม แต่โครงสร้างการจัดการไม่มี  
เช่น กระทรวงสาธารณสุขสั่งการกรุงเทพมหานครไม่ได้ เป็นต้น 
  ๓. การสื่อสารการชี้แจงไม่ตรงกัน และไม่มีใครแถลงหรือชี้แจงให้เกิดความชัดเจนในกรณี 
ที่มีข่าวหลุดออกมาก่อน ประชาชนจึงคิดว่าเป็น Fake News ซึ่งกรณีเช่นนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรจะสื่อสาร
ภายในกันก่อน เช่น กรณีการชะลอการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๓ เป็นต้น 
  ๔. การที่ประชาชนไม่มคีวามเชื่อใจหรอืเชื่อมัน่ในรฐั เป็นปัญหาส าคัญในการสรา้งการรับรู้และการสื่อสาร 
  ๕. รัฐขาดการอธิบายถึงการจัดการอย่างเป็นระบบ และไม่พยายามชี้แจงต่อสังคม ประชาชนจึงเกิด  
ความสับสนในข้อมูลและการที่จะปฏิบัติตามในเรื่องต่าง ๆ เช่น กรณีหมายเลขฉุกเฉิน เป็นต้น 

 
๕.๕  นายระวี  ตะวันธรงค์  

  นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ 

   สื่อได้รับรู้ถึงการเตรียมการของกระทรวงสาธารณสุข 
ในการที่จะรับมือกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  
โดยขอให้ช่วยสื่อสารให้กับประชาชนได้เข้าใจแล้วก็ระมัดระวัง
ป้องกันตัวเอง ต่อมาเมื่อสถานการณ์เข้าสู่การเริ่มระบาดหนักขึ้น 
ภาคเอกชนได้มีการเสนอตัวเข้ามาช่วยการปรับปรุงบางอย่าง 
ไ ม่ ว่ า จ ะ เป็ น เรื่ องการสื่ อสารหรื อเทคโนโลยี  มี การจั บมื อ 
ของบริษัทเอกชน ตั้งเป็นกลุ่มย่อยขึ้นมาเพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชั่น 
และเว็บไซต์จ านวนมาก ซึ่งในการสื่อสารข้อมูลสู่ประชาชน 
พบปัญหาดังนี้ 



๖๔ 
 
  ๑. ปัญหาในการสื่อสารในยามวิกฤติ พบว่ามีภาวะการกระจายข้อมูลข่าวสารจ านวนมาก  
แบบหยุดไม่อยู่ และการตีความข้อมูลข่าวสารของแต่ละคนไม่เท่ากัน ซึ่งกรณีเช่นนี้ หากมีเว็บไซต์กลางขึ้นมา
เพ่ือน าเสนอ real time fact information เหมือนประเทศสิงคโปร์ เพ่ือแจ้งข้อมูลแบบ Real time  
เช่น ยอดผู้ป่วย ผู้ เสียชีวิต  รวมไปถึงจ านวนเตียง จ านวนการจองเตียง เป็ นต้น จะช่วยให้สื่ อ 
และภาคเอกชนที่มาช่วยในการสื่อสารมีข้อมูลเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็ ไม่เคยได้ข้อมูลเหล่านี้
นอกจากเวลาแถลงข่าว และการแถลงก็จะเป็นการแถลงภาพรวมของทั้งประเทศ ซึ่งความต้องการ 
ของประชาชนคือต้องการรู้ข้อมูลในพ้ืนที่ของตนเองในระดับของอ าเภอเล็ก ๆ ที่สามารถค้นหาได้ว่าวัคซีน 
อยู่ไหน มีเตียงที่ไหน และหาใน Google ได้โดยง่าย 
  ๒. Information ที่ส่งกันของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ถูกตีความหมาย 
ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละกลุ่ม ไม่เหมือนกัน ทั้ง ๆ ที่ข้อเท็จจริง ศบค. ก็ได้แถลงไปแล้ว ซึ่งเรื่องนี้ส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่นของผู้รับสารอย่างยิ่ง 
  ๓. การบริหารจัดการ การสื่อสารให้สามารถสื่อสาร ข้อมูลข่าวสาร ได้ตรงกัน และแม่นย า 
จะสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมา โดยเฉพาะข้อมูลส าคัญที่ประชาชนต้องทราบ เช่น หมายเลขฉุกเฉิน 
ค่าใช้จ่ายในการรักษา สิทธิการรักษา เป็นต้น 

  ข้อเสนอแนะ  คือ การท า information center ท่ีทุกคนสามารถเข้ าถึ ง  ผ่ าน internet ได้   
และต้องเป็น active information ท่ี real time ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงกันได้ตลอดเวลา 
 

  นายสุระ  เกนทะนะศิล (ผู้ด าเนินรายการ)  

      การสื่ อสาร ในภาวะ วิ ก ฤติ ในสถานการณ์  COVID- 19  
ให้ได้ผลส าเร็จ จะต้องแก้ไขที่การจัดการการสื่อสารของภาครัฐ 
ให้มีเอกภาพประสานสอดคล้องกัน แนวทางที่รัฐบาลจะสามารถจัด
ระเบียบข้อมูลข่ าวสารที่มีการกลั่นกรองความถูกต้องตรงกัน  
จัดล าดับความจ าเป็นในการน าเสนอ สามารถท าได้โดยจัดท าศูนย์รวม
ข้ อมู ลข่ าวสาร  (Active Information Center)  เป็นการสื่ อสาร
ตรงไปตรงมาด้วยข้อเท็จจริงที่ชัดเจน เพ่ือไม่ให้ประชาชนสับสน  
มีการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นแบบเรียลไทม์ ด้วยการใช้เทคโนโลยี 
ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ในทุกมิติ ไม่เฉพาะการรายงาน
ตัวเลขต่าง ๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อมูลการที่ประชาชนจะสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐ เช่น จุดฉีดวัคซีน  
ในแต่ละอ าเภอ ปริมาณวัคซีนคงเหลือที่ประชาชนสามารถเดินทางมาฉีดได้ในแต่ละวัน จ านวนเตียงคงเหลือ 
ในที่ต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้ารับการรักษาได้เมื่อติดเชื้อ เป็นต้น ซึ่งแนวทางการจัดท า Active Online 
Information Center นี้จ าเป็นต้องมีในยุค Social Networks จะท าให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร 
ที่ถูกต้องตรงกันได้ และใช้บริการของภาครัฐได้อย่างทันที 



๖๕ 
 
 
 

 

   ๑. การสื่อสารภาวะวิกฤตินอกจากจะมี single command และ single voice แล้ว ข้อเท็จจริง 
ที่มีคุณภาพเป็นอีกเรื่องที่ส าคัญมาก การสื่อสารที่ดีช่วยปรุงแต่งให้น่าฟัง สะดวก เข้าถึงและเข้าใจง่าย 
แต่ท้ายที่สุดทุกเรื่องต้องว่ากันตามข้อเท็จจริงรอบด้าน ตกผลึกแล้ว และทันเวลา 
  ๒. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์โควิด – ๑๙ มีแหล่งข่าวมาให้ข้อมูลมากเกินไป หมอออกมาให้ข่าวมาก
ไม่รู้จะเชื่อใคร และมีสื่อ social ค่อนข้างหลากหลาย ทุกคนท าหน้าที่เป็นสื่อท าให้ประชาชนสับสน 
  ๓. ประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดต่างพ้ืนที่ ส่วนใหญ่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือ 
ในการสื่อสาร จึงท าให้รับสารได้ค่อนข้างล าบาก 
  ๔. การจัดท าศูนย์รวมข่าวสาร (Active Information Center) ควรเป็นองค์กรอิสระของรัฐ  
ซึ่งนอกจากการน าเสนอข่าวทางวิทยุโทรทัศน์และแพลตฟอร์มต่าง ๆ แล้ว อาจจะต้องจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารในด้านที่มีภาวะวิกฤติเกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้  ควรจะต้องมีงบประมาณพิเศษเพ่ือสนับสนุน 
ศูนย์ฯ นี้ด้วย 
 

 

 

 

 ๑. เนื่องจากการสื่อสารในสถานการณ์โควิด ๑๙ ท าให้เกิดความสับสน ดังนั้น จึงควรจัดท าศูนย์รวม
ข่าวสาร (Active Information Center) รวบรวมข้อมูลทั้งหมดแบบ Real time และทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 
ไม่ใช่เป็นเพียงข้อมูลที่ภาครัฐต้องการส่งผ่านเพ่ือให้ความรู้เท่านั้น แต่ต้องเป็นข้อมูลที่ต้องถูกใช้งาน  
ในแต่ละวัน เช่น ข้อมูลผู้ป่วยโควิด ข้อมูลวัคซีน ข้อมูลผู้ได้รับวัคซีน ข้อมูลเตียงผู้ป่วยตามจุดต่าง ๆ  
แบบ Real time เป็นต้น   

๒. ศูนย์รวมข่าวสาร ควรเป็นองค์กรอิสระของรัฐ นอกจากการน าเสนอข่าวทางช่องทางสื่อต่าง ๆ แล้ว 
จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤติอื่น ๆ และต้องมีงบประมาณพิเศษเพ่ือสนับสนุนศูนย์ฯ นี้ 
ดังเช่น องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท. ) หรือ Thai PBS ซึ่งเป็น
องค์กรอิสระด้านการสื่อสารของรัฐอยู่แล้ว จึงควรเป็นผู้ด าเนินการในเรื่องนี้ และหากในกรณีที่มีค่าใช้จ่าย  
ในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งเป็นงบลงทุน จะสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม
จากภาครัฐได้ 

๓. ภาครัฐควรมีการปรับตัวเ พ่ื อให้การน าเสนอข้อมูลข่าวสารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
และประชาชนต้องเรียนรู้ว่าจะรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องได้อย่างไรหรือผ่านทางช่องทางใด 

การแสดงความคิดเห็นโดยผู้เข้าร่วมเสวนา 

 

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาของคณะกรรมาธิการ 

 



 



 

 

 

 

ภาคผนวก 
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